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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

ครั้งที่ 1/๒๕๕6 
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน ๒๕๕6 เวลา ๑3.3๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑๓๔ - ๑๓๕  ชั้น ๓  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
                                                                                                                       .  

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 
๑.   นายยุคล ลิ้มแหลมทอง       ประธานกรรมการ 
      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2. นายวันวลิต  ธารไทรทอง       กรรมการ 
      ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์) 

3.   นางจิราวรรณ  แย้มประยูร       กรรมการ 
      หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4.   นายอิทธิพงศ์  คุณากรบดินทร์      กรรมการ 
      ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร  กรมการค้าภายใน 
      แทนปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
5.   นางเยาวลักษณ์  มานะตระกูล      กรรมการ 
      ที่ปรึกษาส านักงบประมาณ  แทนผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
6.   นางสาวสีค า เจนหัตถการกิจ       กรรมการ 
      นักวิชาการคลังช านาญการพิเศษ  แทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง 
7. นายวิศิษฎ์  ลิ้มประนะ       กรรมการ 
 รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
      แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
8. นางจุลมณี  ไพฑูรย์เจริญลาภ       กรรมการ 
      ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการผลิตข้าว  แทนอธิบดีกรมการข้าว 
9. นายสินชัย เรืองไพบูลย์       กรรมการ 
      รักษาการผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
      แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
10. นางสาวแสงมณี  ชิงดวง       กรรมการ 
      นักวิชาการโรคพืชช านาญการพิเศษ   แทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
11. นางสาวปรานอม  จันทร์ใหม่       กรรมการ 
      นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ  แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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๑2. นางอรวรรณ  วิชัยลักษณ์       กรรมการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ยืนต้น ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
      แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
๑3. นายพงศ์พัฒน์  บุญชูวงศ์       กรรมการ 
      ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจประมง แทนอธิบดีกรมประมง 
๑4. นางสาวชุมญาณัช  ค าวงษ์       กรรมการ 
      นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ แทนอธิบดีกรมหม่อนไหม 
๑5. นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน       กรรมการ 
      รองเลขาธิการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
 แทนเลขาธิการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
๑6. นางสาวสายฉัตร สิงหนาท       กรรมการ 
      หัวหน้าส่วนการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  
      แทนเลขาธิการส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
17. นายศิริชัย  ออสุวรรณ       กรรมการ 

ประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
18. นายพรศิลป์  พัชรินทร์ตนะกุล      กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
19. นายอภิชาต  จงสกุล        กรรมการและเลขานุการ 
 เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กรรมการทีไ่ม่เข้าร่วมประชุม 
1. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ) ติดราชการ 
2. กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ติดราชการ 
3. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม       ติดราชการ 
4. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ติดราชการ 
5. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย      ติดภารกิจ 
6. นายกสมาคมปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช      ติดภารกิจ 
7. นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย      ติดภารกิจ 
8. นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย      ติดภารกิจ 
9. ศ.ดร.จรัญ  จันทลักขณา       ติดภารกิจ 
10. รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตน์นราภรณ์      ติดภารกิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นางสาวอาริยา  ตันมอญ   กรมบัญชีกลาง 
2.  นางพิสมัย พ่ึงวิกรัย    กรมส่งเสริมการเกษตร 
3.  นายวิเชียร  ยุ่นกระโทก   กรมการข้าว 
4.  นายธนันท์  หาญเกริกไกร   กรมการข้าว 
5.  นางสาวจุฬนี  คีรีรัตน์    กรมหม่อนไหม 
6. นางสาวจิตตรัตน์ รถณุทัต   ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
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7.  นางสาวจุฑารัตน์  เคนจอหอ   ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
8.  นางสาวชุตินันท์  แก้วกมล   ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
9.  นายฉัตรชัย  เนียมลาภเนื่อง   ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
10. นายรัชกฤต  ทรรทุรานนท์   สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
11. รศ.ดร.อุทัย  คันโธ    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
12. นางทวีพร  เรืองพริ้ม    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
13.นายสมบัติ  ตงเต๊า    ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
14. นางอภิรดี  กอรัปไพฑูรย์   ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
15. นายชัยสิทธิ์  อนุชิตวรวงศ์   สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย 
16. นางทรัสตรี  จันต๊ะ    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
17. นางลออ  จิตต์ชอบ    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
18. นางชฎาธาร  สุขจรัญ   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
19. นายธรรมจรรย์  ตุลยธ ารง   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
20. นายจิติวัฒน์  เอี่ยมรัชรินทร์   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
21. นางสุวิมล  ขุนพันธุ์    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
22. นางสุมนทิพย์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
23. นางสาวณัฏฐา  มั่นคง   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
24. นางสาวเบญจวัลย์  มะลิลา   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
25. นางสาวศิริวรรณ  วัชรพงศ์   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
26. นางสาวเวณุกา  ชิณโท   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
27. นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
28. นายเอกราช  ตรีลพ    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
29. นางอารีย์  ธีรด ารงตระกูล   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
30. นางสาวจุฑามาศ  สังข์อุดม   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
30. นายเมธี  จันต๊ะ    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
32. เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร จ านวน 7 คน 

    

เริ่มประชุมเวลา 14.1๐ น. 

วาระท่ี ๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

-ไม่มี- 

วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๕5 เม่ือวันที่ 6 ธันวาคม ๒๕๕5 
กรรมการและเลขานุการ (นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 

รายงานว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ครั้งที่ 
3/๒๕๕5 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ๒๕๕5 ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุม จัดส่งให้
กรรมการทุกท่านพิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้ว ปรากฏว่าไม่มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการ
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ประชุม จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๕5 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 
๒๕๕5 
มติที่ประชุม  

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 3/๒๕๕5 เมื่อวันที่ 6 
ธันวาคม ๒๕๕5 

วาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
วาระที่ 3.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพริกไทย เพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 

(FTA) ของกรมวิชาการเกษตร 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี พูนพิริยะทรัพย์) รายงานที่ประชุมว่า  

1. ความเป็นมา 
 1.1 กรมวิชาการเกษตรโดยศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีได้เสนอโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตพริกไทย เพ่ือลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) เพ่ือขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

1.2 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าโครงการดังกล่าวเข้าที่ประชุมหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการเมื่อวันที่ ๑๕ 
มีนาคม ๒๕๕5 ที่ประชุมมีมติให้กรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีซึ่งเป็นหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ ด าเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ เรื่องการท าประชาพิจารณ์โครงการพันธุ์
พริกไทยที่จะใช้ส่งเสริมและตัวชี้วัด ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะแล้ว  และ
โครงการฯนี้ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเสนอขอรับเงินสนับสนุนกองทุนฯ 
ในการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕๕6 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการฯ มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมประเด็นตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการเรื่องจ านวนเกษตรกรที่จะได้
รับรองมาตรฐาน GAP และมีมติเห็นชอบให้ ฝ่ายเลขานุการฯ น าโครงการฯ นี้ เสนอคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
๒. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 
 2.๑ หลักการและเหตุผล 

 2.๑.1 ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตพริกไทยที่ส าคัญในล าดับต้นๆของโลก รองจากอินเดีย อินโดนีเซีย 
เวียดนาม มาเลเซีย และบราซิล แต่หลังจากปี 2549  จากที่เคยผลิตพริกไทยได้กว่า 10,000 ตัน ได้ลดลงเหลือ
กว่า 6,000 ตันในปัจจุบัน  เนื่องจากประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า นอกจากนี้ มีการเปิดเสรีทางการค้าภายใต้
ข้อผูกพัน AFTAของสินค้าพริกไทย ท าให้มีการน าเข้าพริกไทยเพ่ิมขึ้นจากประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ เช่น 
เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์และกัมพูชา ประเทศไทยมีแนวโน้มน าเข้าพริกไทยจากประเทศใน
กลุ่มสมาชิกอาเซียนเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี 2553 น าเข้าปริมาณ 1,839.91 ตัน คิดเป็นมูลค่า 263.46 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นจากปริมาณ  84.38 ตัน มูลค่า 10.93 ล้านบาท จากปี 2552  ซึ่งมีปริมาณเพ่ิมขึ้นถึง 20.80 เท่า 
และมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนเท่ากับ 23.10 เท่า  ในขณะที่การส่งออกลดลงถึง 4 เท่าในช่วง 3 ปี คือในปี 2552 มี
การส่งออก 2,489.18 ตันต่อปี ในปี 2554 มีการส่งออก 518.24 ตันต่อปี แสดงถึงปริมาณพริกไทยไม่
เพียงพอส าหรับบริโภคภายในประเทศ  

2.๑.2 พ้ืนที่ปลูกพริกไทยที่ส าคัญในเขตภาคตะวันออกได้แก่ จังหวัดจันทบุรี  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
95 ของพ้ืนที่ปลูกพริกไทยทั้งประเทศ พันธุ์พริกไทยที่นิยมปลูกในปัจจุบันคือพันธุ์ซาราวัค และพันธุ์ซีลอน
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ซึ่งที่ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์อ่ืนๆ ผลผลิตเฉลี่ยโดยทั่วไปประมาณ 480 กิโลกรัมต่อไร่ โดยจะจ าหน่ายเป็น
พริกไทยที่ไม่ได้ลอกเปลือกออกซึ่งเรียกว่าพริกไทยด าและพริกไทยที่ลอกเปลือกออกเรียกว่าพริกไทยขาว 
สถานการณ์พริกไทยในจังหวัดจันทบุรี  พบว่าในปี 2552 มีเกษตรกรปลูกพริกไทยจ านวนทั้งสิ้น 3,283 
ราย พ้ืนที่ปลูกทั้งหมด 12,171 ไร่ พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 11,766 ไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 489 กิโลกรัมต่อไร่ ผลิต
ผลิตรวม 5,751 ตัน มีมูลค่าเท่ากับ 506.71 ล้านบาท ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 75.95 บาทต่อกิโลกรัม และ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยหน้าฟาร์มอยู่ที่  88.12 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนในปี พ.ศ.2553  มีเกษตรกรที่
ปลูกพริกไทยจ านวนทั้งสิ้น  2,966 ราย  มีพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด 11,936 ไร่  พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 11,787 ไร่  
ผลผลิตเฉลี่ย 487 กิโลกรัมต่อไร่  ผลิตผลิตรวม 5,737 ตัน มีมูลค่าเท่ากับ 798.07 ล้านบาท ต้นทุนการ
ผลิตอยู่ที่ 73.85 บาทต่อกิโลกรัม หรือ 180 บาทต่อกิโลกรัม และราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยหน้าฟาร์ม
อยู่ที่ 139.11 บาทต่อกิโลกรัม (ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี,2554) สาเหตุการลดลงของพ้ืนที่ปลูก
พริกไทยในจังหวัดจันทบุรี  เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนทดแทน  เช่น ยางพารา กล้วย
ไข่และยังมีการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่า ซึ่งเกิดจากเชื้อรา phytophthora paimivora  และโรคราก
ปมที่เกิดจาก Meloidogyne incognite ท าให้ต้นพริกไทยตายหรือต้นทรุดโทรมลง โดยส่วนใหญ่ต้น
พริกไทยของจังหวัดจันทบุรีจะมีอายุมาก และขาดการดูแลที่ดี  เช่น ไม่มีการตัดแต่งกิ่ง ไม่มีการปรับปรุง
บ ารุงดิน การใส่ปุ๋ย และการก าจัดโรคอย่างเหมาะสม จึงท าให้ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ าและ
ผลผลิตยังไมม่ีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ต้นทุนการผลิตยังสูงกว่าประเทศผู้ผลิตอ่ืนๆ ใน
อาเซียน ได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา และลาว ท าให้เมื่อเปิดเสรีการค้าอาเซียนอาจมีการน าเข้าพริกไทยเข้ามา
เป็นจ านวนมากส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกพริกไทยของไทยไม่สามารถแข่งขันได้ และอาจต้องเลิกอาชีพนี้ไปใน
ที่สุด 
  2.๑.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพริกไทย เพ่ือลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการ
ค้า (FTA) จึงเป็นโครงการฯที่สนับสนุนให้มีการเพ่ิมปริมาณผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ  
ลดการน าเข้า เนื่องจากพริกไทยของประเทศไทย มีคุณภาพดี เช่น ความแข็งของเมล็ด กลิ่นและรสชาติ ที่
ดีกว่าพริกไทยจากประเทศผู้ผลิตอ่ืนๆ โดยกิจกรรมที่เข้าไปด าเนินงาน ได้แก่ การคัดเลือกต้นพันธุ์พริกไทย
พันธุ์ซาลาวัคใช้เป็นแม่พันธุ์เพ่ือน ามาขยายพันธุ์สู่เกษตรกรปลูกเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ การฟ้ืนฟูสวน
เดิมให้มีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตทีมีคุณภาพตามมาตรฐาน GAP การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการ
ผลิตพริกไทยให้ได้คุณภาพ ได้แก่ การให้ความรู้ทางวิชาการ การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การผลิตพริกไทย  และ
การเสริมสร้างให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง   
  2.2 วัตถุประสงค์  

2.2.1 เพ่ิมผลผลิตพริกไทยให้เพียงพอกับปริมาณที่ใช้ในประเทศ และลดการน าเข้า 
2.2.2 เพ่ือปรับปรุงสวนพริกไทยเดิมให้สามารถเพ่ิมผลผลิตได้มาตรฐาน 

  2.3 ขอบเขตการด าเนินงาน 
ด าเนินการในจังหวัดจันทบุรีในพ้ืนที่เป้าหมาย  4  อ าเภอ  คือ อ าเภอแก่งหางแมว อ าเภอท่าใหม่  

อ าเภอนายายอามและอ าเภอเขาคิฌชกูฏ ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1. เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ  และยินดีปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้ าหน้าที่ของ
โครงการฯ 
 2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องมีพ้ืนที่ปลูกพริกไทยมากกว่า 1 ไร่และมีจ านวนค้าง
พริกไทยที่มีต้นพริกไทยที่ยังให้ผลผลิตได้ไม่ต่ ากว่า 50% 
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 3. ปลูกพริกไทยเป็นพืชเดี่ยว  หรือปลูกร่วมกับกล้วยไข่  แต่ต้องไม่ปลูกร่วมกับยางพาราและ
ปาล์มน้ ามัน 
 4. มีพริกไทยที่มีอายุ 1 ปีไม่น้อยกว่า 50% 
 5. การเข้าร่วมโครงการสร้างแปลงต้นแบบต้องยินดีเป็นที่ปรึกษา/วิทยากรเกษตรกร  รวมทั้ง
ยินยอมให้ใช้แปลงต้นแบบเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของเกษตรกรรายอื่น  
 2.4 วิธีด าเนินงาน 

 2.4.1 กิจกรรมส ารวจและคัดเลือกต้นพันธุ์พริกไทยพันธุ์ซาราวัคเพื่อใช้เป็นแม่พันธุ์ 
 ส ารวจและคัดเลือกต้นพันธุ์พริกไทยพันธุ์ซาราวัค จากแปลงทดลองของศูนย์วิจัยพืชสวน

จันทบุรีและจากแปลงของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี เ พ่ือให้ได้พันธุ์พริกไทยทนทานต่อโรค 
(tolerance) เพ่ือน ามาใช้เป็นต้นพันธุ์ขยายให้กับเกษตรกร  และปลูกเป็นแปลงขยายพันธุ์พริกไทยเน้นการ
จัดการที่ดีและเหมาะสมเพ่ือไม่ให้เกิดการเข้าท าลายของโรคภายในศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี  ใช้พ้ืนที่
ด าเนินการ 4 ไร่  ปลูกได้ประมาณ 1,600 ค้าง และเก็บข้อมูลทางวิชาการเมื่อต้นพริกไทยเจริญเติบโตมี
อายุประมาณ 8-10 เดือน ท าการขยายพันธุ์โดยการตัดยอดโดย 1 ค้างตัดได้ประมาณ 12-16 ยอด และ
น ามาปักช าใช้เวลา 2- 3 เดือนให้เกิดรากพร้อมปลูกแล้วส่งมอบกิ่งพันธุ์จ านวนไม่ต่ ากว่า  20,000 ต้น 
ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯในปีที ่2 เพ่ือใช้ในกิจกรรม ดังนี้ 

  1) สร้างแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิต พริกไทยให้ได้คุณภาพเป้าหมายเกษตรกรจาก 4 
อ าเภอ อ าเภอละ 1 ราย พ้ืนที่รายละ 1 ไร่ รวมพ้ืนที่ 4 ไร่ปลูก 400 ค้างต่อไร่  2 ต้นต่อค้าง ใช้ต้นพันธุ์  
3,200 ต้น 

  2) สนับสนุนปรับปรุงสวนเดิมเพ่ือเพ่ิมผลผลิต  เป้าหมายเกษตรกรจาก 4  อ าเภอ อ าเภอ
ละ 20 ราย รายละ 1 ไร่ รวมพ้ืนที่ 80 ไร่ ส่งมอบกิ่งพันธุ์ปลูกซ่อมแซมรายละ 210 ต้น คิดเป็น 105 
ค้าง รวมใช้ต้นพันธุ์ 16,800 ต้น รวม 2 กิจกรรมใช้ต้นพันธุ์ทั้งสิ้น 20,000 ต้น โดยเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายไม่ซ้ ากับกิจกรรม 1)  

 2.4.2. กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตพริกไทย 
           กิจกรรมย่อยที่  1  ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรที่ เข้าร่วม
โครงการ 
            กิจกรรมย่อยที่   2  สร้างแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตพริกไทยให้ได้คุณภาพ 
ด าเนินการจัดท าแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตพริกไทย โดยคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 4 
ราย จาก  4  อ าเภอ  ประกอบด้วย เกษตรกรอ าเภอนายายอาม  จ านวน 1 รายๆ ละ 1 ไร่ เกษตรกร
อ าเภอท่าใหม่  จ านวน 1 รายๆ ละ 1 ไร่  เกษตรกรอ าเภอแก่งหางแมวจ านวน 1 รายๆละ 1 ไร่ และ
เกษตรกรอ าเภอเขาคิฌชกูฏ  จ านวน 1 รายๆ ละ 1ไร่  โดยจะน าพันธุ์พริกไทยพันธุ์ซาราวัค (มาเลเซีย) ที่
ได้จากแปลงส ารวจและรวบรวมพันธุ์พริกไทยปลอดโรคจากศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีมาสร้างเป็นแปลง
ต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตพริกไทยให้ได้คุณภาพ เพ่ือใช้เป็นแปลงศึกษาดูงานเทคโนโลยีการผลิตพริกไทย 
การปรับปรุงคุณภาพดิน การจัดการปุ๋ย โรคและแมลง ของกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียง  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่
จากศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีคอยให้ค าแนะน าด้านวิชาการ เช่น การดูแลรักษาต้นพริกไทย ข้อมูลผลผลิต  
ข้อมูลความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ตลอดการด าเนินโครงการฯ  การขยายผลเพ่ือเป็นข้อมูลให้เกษตรกรที่
สนใจสามารถเรียนรู้และศึกษาจากการปฏิบัติจริง ให้เกษตรกรสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติตาม เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตแปลงพริกไทยของตนเอง  
                  กิจกรรมย่อยท่ี 3 จัดประชุม/จัดเวทีเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตพริกไทย 
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1) กิจกรรมการจัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตพริกไทย โดยคัดเลือก
ตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย 4 อ าเภอๆ ละ 10 ราย รวม 40 โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยพืชสวน
จันทบุรีและจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นวิทยากรให้ความรู้  การให้ความรู้ในแต่ละครั้งแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน  ส่วนแรกเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตพริกไทยตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรซึ่ง
จะเหมือนกันทั้ง 3 ครั้งต่อปี  อีกส่วนเป็นเกร็ดความรู้ที่สามารถน ามาใช้กับการผลิตพริกไทยให้มีคุณภาพ 
ยกตัวอย่างเช่น การใช้และขยายเชื้อราบิวเวอร์เรียเพ่ือใช้ในการท าลายแมลงศัตรูพริกไทย เป็นต้น  

2) กิจกรรมเวทีระดมความคิดและเรียนรู้ร่วมกัน จัดเวทีระดมความคิดและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกพริกไทย เพ่ือให้เกษตรกรได้มาพบปะและร่วมกันแสดงความคิดเห็น การ
แก้ไขปัญหาการผลิต การตลาด ร่วมกันท าให้เกษตรกรเกิดความเข้มแข็ง  โดยจะจัดเวทีระดมความคิดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ 4 ครั้ง/ปี  โดยมีตัวแทนเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ 40 คน  จากเกษตรกรกลุ่ม
ละ 10 คน และเจ้าหน้าที่ 5 คน  สถานที่จัดกิจกรรมจะเวียนไปตามกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯทั้ง 4 
กลุ่ม  หัวข้อในการจัดเวทีระดมความคิดจะเปลี่ยนไปตามประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น  โดยได้จาก
การลงพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่และปัญหาที่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกได้พบ  เช่น แนวทางในการแก้ปัญหาการ
ระบาดของโรคแมลงท าลายผลผลิตพริกไทย  การแก้ปัญหาความเป็นกรดของดิน  การเตรียมความพร้อมใน
การจัดการแรงงาน ราคาผลผลิต เป็นต้น   

 2.4.3. กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน  GAP  
  1) ชี้แจง ท าความเข้าใจกับเกษตรกรที่ปลูกพริกไทยในเรื่องความส าคัญของการสมัคร

เข้าตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐาน GAP  
  2) จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรเรื่องมาตรฐาน GAP ในอ าเภอนายายอาม 

อ าเภอท่าใหม่ อ าเภอแก่งหางแมว และอ าเภอ เขาคิฌชกูฏ จังหวัดจันทบุรี  
   3) รับสมัครเกษตรกรเข้าขอใบรับรองมาตรฐาน GAP ตามความสมัครใจ โดยมี

เป้าหมายจ านวน 100 ราย 
 2.4.4 กิจกรรมการสนับสนุนปรับปรุงสวนเดิมเพื่อเพิ่มผลผลิต 
             1) ด าเนินการน าร่องการปรับปรุงสวนเดิม โดยคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรจาก

กลุ่มเป้าหมายจากพ้ืนที่ 4 อ าเภอๆ ละ 10 ราย รายละ 2 ไร่ สนับสนุนเป็นเวลา 2 ปีๆ ละ 40 ราย คิด
เป็นพื้นที่ 80 ไร่ต่อปี รวม 2 ปี เกษตรกร 80 ราย พื้นที่ 160 ไร่  

   2) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการตรวจวิเคราะห์ดิน พร้อมค าแนะน าใน
การจัดการปรับปรุงดิน  ตลอดจนการตัดแต่งต้นพริกไทยให้มีการแตกกิ่งใหม่ การดูแลรักษา เช่น ใส่ปุ๋ยเคมี  
ปุ๋ยคอก สารปรับปรุงบ ารุงดิน ก าจัดโรคและแมลงตามหลักวิชาการของกรมวิชาการเกษตร รวมถึงการปลูก
ซ่อมต้นพริกไทยที่ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ กิจกรรมนี้มุ่งหวังให้เกษตรกรได้เห็นวิธีการแก้ปัญหาจากการเรียนรู้
จากสถานการณ์จริง และน าไปขยายผลปฏิบัติกับสวนพริกไทยของเกษตรกร เพ่ือให้สวนพริกไทยสามารถ
เพ่ิมการให้ผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 2.4.5 กิจกรรมการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ขยายผลการด าเนินงาน 
ประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ขยายผลการด าเนินงาน ให้กับเกษตรกรผู้ปลูก

พริกไทยในจังหวัดจันทบุรีหรือผู้สนใจทั่วไป  ในหัวข้อ เทคโนโลยีการผลิตพริกไทยให้ได้คุณภาพ GAP ของกรม
วิชาการเกษตร และแนะน าพริกไทยพันธุ์ดีทดแทนพันธุ์เดิม จะด าเนินการเมื่อสิ้นสุดโครงการ  
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 2.4.6 กิจกรรมการบริหารโครงการ 
      กิจกรรมการบริหารโครงการ จะเน้นกิจกรรมการให้ค าแนะน า  ติดตามการด าเนินงาน  

การประเมินผลด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า
มาร่วมด าเนินงาน  โดยจะจัดการตรวจเยี่ยมและติดตามการด าเนินงาน จ านวน 10 ครั้ง/ปี  จัดประชุมให้
ค าแนะน าและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานให้กับคณะผู้ติดตามงาน จ านวน 5 ครั้ง/ปี  หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ส านักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  
และส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 
 2.5 ระยะเวลาการด าเนินการ 2 ปี 
  2.6 งบประมาณ ขอสนับสนุนเป็นเงินจ่ายขาด จ านวน 5,754,840 บาท ดังนี้ 

กิจกรรม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม 
1. กิจกรรมส ารวจและคัดเลือกต้นพันธุ์พริกไทยฯ 853,400 216,400 1,069,800 
2. กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตพริกไทย    
   กิจกรรมย่อยที่ 1 ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ   

21,300 - 21,300 

   กิจกรรมย่อยที่ 2 สร้างแปลงต้นแบบฯ  470,600 373,600 844,200 
   กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดประชุม/เวทีเรียนรู้เทคโนโลยี
การผลิตพริกไทย 

90,920 24,920 115,840 

3. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรให้ได้รับการรับรอง GAP 75,800 75,800 151,600 
4. ปรับปรุงสวนเดิมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้ได้คุณภาพ 1,660,000 1,660,000 3,320,000 
5. ประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และการ
ขยายผล 

- 32,100 32,100 

6. ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลโครงการ 80,000 110,000 190,000 
รวมทั้งสิ้น 3,252,020 2,492,820 5,744,840 

 
  2.7 หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
        2.7.1 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมวิชาการเกษตร 
        2.7.2 หน่วยงานสนับสนุน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร 
  2.8 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
      2.8.1 ในปลายปีที่1และต้นปีที่2 เกษตรกรมีพริกไทยพันธุ์ซาลาวัคที่ได้จากการคัดเลือกต้น
แม่พันธุ์ที่ทนทานต่อโรคและสามารถขยายพันธุ์ส่งมอบเพื่อน าไปทดแทนต้นเดิมที่เสียหายจากการเข้าท าลาย
ของโรค ให้กับเกษตรกรไม่น้อยกว่า 20,000 ต้น ต้นละ 35 บาทคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ ากว่า 700,000 บาท  
                2.8.2 เกษตรกรผู้ปลูกพริกไทยและผู้สนใจได้รับความรู้ทางวิชาการ ในการผลิตพริกไทย
คุณภาพโดยผ่านศูนย์เรียนรู้ฯไม่ต่ ากว่าปีละประมาณ 100 ราย 
               2.8.3 เกษตรกรผู้ปลูกพริกไทยในจังหวัดจันทบุรีเข้าใจระบบและสมัครเข้ารับรองการผลิต
พริกไทยในระบบ GAP จ านวน 100 ราย และผ่านการรับรองจ านวน 95 ราย คิดเป็นร้อยละ 95 
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      2.8.4 ในปีที่2 สามารถฟ้ืนฟูสวนพริกไทยที่ปลูกกันมานาน จนผลผลิตลงจากปี2548 ซึ่งมี
ผลผลิต 709 กก./ไร่ จนในปี 2556 เหลือเพียง 542 กก./ไร่ ให้สามารถเพ่ิมผลผลิตมาอยู่ในระดับ
ค่าเฉลี่ยที่ 700 กก./ไร่ 
 2.9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
          2.9.1 เกษตรกรกรผู้ปลูกพริกไทยในจังหวัดจันทบุรี สามารถปรับตัว ปรับระบบการผลิต 
เพ่ือลดผลกระทบจากการเปิดตลาดภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) 
          2.9.2 เกษตรกรผู้ปลูกพริกไทยมีความเข้มแข็งในการผลิตพริกไทย และท าให้สามารถ
พัฒนาการผลิตให้ได้คุณภาพและมีมาตรฐานในระบบ GAP และพัฒนาไปสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ได้ 
    2.9.3 สามารถลดการน าเข้าพริกไทยจากต่างประเทศและฟ้ืนฟูสวนพริกไทยเก่าให้มีผลผลิต
ที่มีคุณภาพได้อย่างเดิม 
๓. มติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ครั้งที่ 2/๒๕๕6 เม่ือวันที่ 19 เมษายน ๒๕๕6 

3.1 ให้เพ่ิมเติมตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการในเรื่องจ านวนเกษตรกรที่จะได้รับรองมาตรฐาน GAP 
 3.2 เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ น าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพริกไทย เพ่ือลดผลกระทบ

จากการเปิดเสรีทางการค้า (AFTA) ที่ได้เพ่ิมเติมตัวชี้วัดในข้อ 3.1 แล้ว เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป 
4. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพริกไทย เพ่ือลดผลกระทบจากการเปิดเสรี
ทางการค้า (FTA) ระยะเวลาโครงการ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เบิกเงินจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรฯ โดย กองทุนฯ สนับสนุนเงินจ่ายขาด จ านวน 5,744,840 บาท เป็นรายปี ดังนี้ 

หน่วย : บาท 
หน่วยงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม 

1.กรมวิชาการเกษตร 3,059,800 2,357,900 5,417,700 
  1.1 กิจกรรมส ารวจและคัดเลือกต้นพันธุ์พริกไทย 853,400 216,400 1,069,800 
  1..2 ค่าใช้จ่ายสร้างแปลงต้นแบบฯ  470,600 373,600 844,200 
  1.3 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรให้ได้รับการรับรองGAP 75,800 75,800 151,600 
  1.4 ปรับปรุงสวนเดิมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้ได้คุณภาพ 1,660,000 1,660,000 3,320,000 
  1.5 ประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และ
การขยายผล 

- 32,100 32,100 

2. กรมส่งเสริมการเกษตร 
    -ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/เวทีเรียนรู้เทคโนโลยีการ
ผลิตพริกไทย 
         1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการผลิตพริกไทย 
         2) จัดเวทีระดมความคิดเห็นและเรียนรู้ร่วมกัน 

90,920 
 
 

66,000 
 

24,920 

24,920 
 
 
- 
 

24,920 

115,840 
 
 

66,000 

3. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   -ค่าใช้จ่ายในการชี้แจง ประชาสัมพันธ์ รับสมัครและ
คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

21,300 - 21,300 

4. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 80,000 110,000 190,000 
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หน่วยงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม 
    - ค่าใช้จ่ายในการติดตาม 
      ประเมินผลโครงการ 

 
80,000 

 
110,000 

 
190,000 

รวม 3,252,020 2,492,820 5,744,840 

ผู้ชี้แจงโครงการ (นายสมบัติ  ตงเต๊า) ชี้แจงว่า เดิมจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งผลิตพริกไทย
แหล่งใหญท่ี่สุดของประเทศ แต่ด้วยปัญหาโรครากเน่าโคนเน่าระบาด และมีการน าเข้าพริกไทยราคาถูกจาก
ประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาแข่งขัน ซึ่งในปี 2555 มีการน าเข้าพริกไทยมากถึง 400 ล้านบาท ประกอบกับ
เกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอ่ืนที่ดูแลรักษาง่ายกว่าทดแทน เช่น กล้วยไข่ ทุเรียน ท าให้ผลผลิตพริกไทย
ลดลงไปจ านวนมาก ปัจจุบันมีเกษตรกรชาวสวนพริกไทยเหลืออยู่ประมาณ 1,600 ราย พ้ืนที่ปลูก 7,000 
กว่าไร่ จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการเพ่ือเพ่ิมผลผลิตพริกไทยให้มากขึ้น 

กรรมการ (นายพรศิลป์  พัชรินทร์ตนะกุล) กล่าวว่า ในวัตถุประสงค์มีเป้าหมายเพ่ือผลิต
พริกไทยให้เพียงพอภายในประเทศ แต่ก็ไม่มีข้อมูลด้านราคาประกอบว่าผลิตได้ตามปริมาณที่ต้องการแล้ว
ราคาขายภายในประเทศจะเป็นเท่าใด สามารถแข่งขันด้านราคากับต่างประเทศได้หรือไม่  หรือมีการ
ก าหนดให้เอกชนต้องรับซื้อพริกไทยภายในประเทศเท่านั้นหรือไม่ และถ้ามีสินค้าพริกไทยที่ถูกกว่าน าเข้า
จากต่างประเทศจะป้องกันได้อย่างไร ซึ่งหากผลิตแล้วไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับต่างประเทศได้ 
ภาคเอกชนกจ็ะหันไปน าเข้าพริกไทยจากต่างประเทศเช่นเดิม 

กรรมการ (นายวิศิษฎ์  ลิ้มประนะ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) กล่าวว่า เมื่อ
ประมาณ 10 ปี ที่แล้ว ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกพริกไทยอันดับ 1 และพริกไทยเป็นสินค้าเกษตรส่งออกที่
ส าคัญ 1 ใน 10 ของไทย แต่ในระยะเวลา 5-10 ปีที่ผ่านมา กลับเป็นประเทศเวียดนามที่มีการส่งออก
พริกไทยเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยปริมาณผลผลิตพริกไทยของประเทศไทยลดลงไปเป็นปริมาณมาก และ
การที่รัฐบาลไทยมีนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก พริกไทยซึ่งเป็นส่วนประกอบส าคัญในอาหารไทยจึงควรได้รับ
การส่งเสริมการผลิตให้ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามราคาก็เป็นเรื่องส าคัญท าอย่างไรให้ราคาที่เกษตรกรได้รับมี
ความเหมาะสมและเป็นราคาที่เชิญชวนให้ภาคเอกชนยังคงรับซื้อพริกไทยในประเทศ 

ผู้ชี้แจงโครงการ (นายสมบัติ  ตงเต๊า) ชี้แจงว่า ในส่วนของราคามีการจัดการได้เนื่องจาก
กิจกรรมในโครงการมีการรับรองมาตรฐาน GAP และมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท าให้เกษตรกรมีต้นทุนการ
ผลิตต่อหน่วยที่ต่ าลงและผลผลิตได้คุณภาพ ซึ่งมีผลท าให้เกษตรกรขายพริกไทยได้ในราคาที่สมเหตุสมผล 

ประธาน (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) สอบถามราคา
พริกไทยในปัจจุบันเป็นเท่าไร และคาดว่าจะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ านวนเท่าไร 

ผู้ชี้แจงโครงการ (นายสมบัติ  ตงเต๊า) ชี้แจงว่า พริกไทยของจันทบุรีมีคุณภาพดีกว่าที่อ่ืน ซึ่ง
ขณะนี้มีราคา 176 บาทต่อกิโลกรัม ส าหรับโครงการนี้ได้มีการท าประชาวิจารณ์ในพ้ืนที่ 4 อ าเภอที่จะเข้า
ร่วมโครงการแล้ว ปรากฏว่า มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย จ านวน 84 ราย อย่างไรก็ดี 
ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ปลูกพริกไทยประมาณ 1,600 ราย 

ประธาน (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) สอบถามว่า 
เกษตรกรที่ปลูกพริกไทย จ านวน 1,600 ราย มีการปลูกพริกไทยอย่างเดียวหรือปลูกพืชอ่ืนร่วมด้วย และมี
พ้ืนที่ปลูกพริกไทยที่เหมาะสมที่อ่ืนอีกหรือไม่ ส าหรับพันธุ์พริกไทยที่กรมวิชาการเกษตรจะส่งเสริมให้
เกษตรกรปลูกผลผลิตจะเพ่ิมข้ึนจากเดิมหรือไม่ 

ผู้ชี้แจงโครงการ (นายสมบัติ  ตงเต๊า) ชี้แจงว่า แต่เดิมเกษตรกรมีการปลูกพริกไทยอย่าง
เดียว แต่จากปัญหาของโรคระบาดในแปลงของเกษตรกรเนื่องจากไม่มีการจัดการดิน ค่า PH ในดินต่ า จึง
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เกิดโรคได้ง่าย เกษตรกรจึงลดพ้ืนที่การปลูกพริกไทยลง โดยปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน เช่น ทุเรียน กล้วยไข่ 
ถ้ามีการใช้เทคโนโลยีการจัดการที่ดีจะสามารถเพ่ิมผลผลิตพริกไทยได้ ส าหรับพ้ืนที่ที่เหมาะสมที่สุดในการ
ปลูกพริกไทย ก็คือ จังหวัดจันทบุรี โดยพันธุ์พริกไทยที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกจะเป็นพันธุ์ดังเดิมที่
เกษตรกรปลูกอยู่แล้วแต่จะเลือกกิ่งพันธุ์ที่มีความแข็งแรงมาปลูกทดแทนต้นที่เสื่อมโทรม 

กรรมการ (นางสาวแสงมณี  ชิงดวง ผู้แทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร) กล่าวว่าในการผลิต
พริกไทยกรมวิชาการเกษตรมีเทคโนโลยีที่จะถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรให้สามารถผลิตพริกไทยได้มากกว่า 
700 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งจะช่วยยกระดับพริกไทยให้ดีขึ้นได้ 

ประธาน (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) สอบถาม ใน
การปลูกพริกไทยต้องใช้ระยะเวลาเท่าใดจึงสามารถเก็บผลผลิตได้  

กรรมการ (นางสาวแสงมณี  ชิงดวง ผู้แทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร)  กล่าวว่าพริกไทยจะ
ให้ผลผลิตในปีที่ 3 หลังจากปลูก แต่จะให้ผลผลิตสูงสุดที่ที่ 4 -5 แต่ปัจจุบันต้นพริกไทยในพ้ืนที่จังหวัด
จันทบุรีส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 15 ปี 

กรรมการ (นายวิศิษฎ์  ลิ้มประนะ ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) กล่าวว่า 
สินค้าเกษตรต้องดูที่ตลาดเป็นสิ่งส าคัญ จึงควรมีภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการจะได้เป็นตัวอย่างในการท า
การตลาด 

ประธาน (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) กล่าวว่า
เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการน าร่อง โดยการปลูกแซมสวนเดิม ไม่มีเรื่องการตลาด จึงไม่ช่วยแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น หากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะช่วยปรับปรุงโครงการโดยเพ่ิมเติมด้านการตลาดโครงการ
นี้กจ็ะมีความเป็นไปได้มากขึ้น 

กรรมการและเลขานุการ (นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 
กล่าวว่า ถ้าพิจารณาผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าพบว่า ในปี 2550 มีพ้ืนที่เพาะปลูกจ านวน 
8,700 ไร่ แต่ในปัจจุบัน มีพ้ืนที่เพาะปลูกจ านวน 7,000 ไร่ ผลผลิตจาก 3,900 ตันต่อปี เป็น 3,500 
ตันต่อปี ในขณะที่ความต้องการใช้ในประเทศมีถึง 4,800 ตันต่อปี เนื่องจากเกษตรกรไปปลูกพืชชนิดอ่ืนที่
คิดว่ามีรายได้สูงกว่า ท าให้ลดพ้ืนที่เพาะปลูกลง ผลผลิตต่อไร่ลดลงท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เพราะฉะนั้น
พริกไทยจึงไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ เกษตรกรผู้ปลูกพริกไทยจ าเป็นต้องลดต้นทุนการผลิต แม้ราคา
ขายจะเทา่เดิมเกษตรกรก็จะมีรายได้เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้เกษตรกรควรมีตลาดที่ชัดเจน หรือมีคู่สัญญาในการรับซื้อ
ผลผลิตของเกษตรกร 

ประธาน (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  มอบหมายให้
แก้ไขโครงการใหม่โดยเพิ่มเติมเรื่องงบประมาณและการตลาดของโครงการ ถ้ามีภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการ
ด้านการตลาดจะมีความม่ันคงมากข้ึน เกษตรกรสามารถปลูกพริกไทยได้อย่างยังยืน 

มติที่ประชุม 

ให้กรมวิชาการเกษตรรับข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ไปปรับปรุงโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพริกไทย เพ่ือลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) ให้เชื่อมโยงถึงด้าน
การตลาด โดยหารือภาคเอกชนในการจัดท าโครงการเพ่ือให้ผลผลิตพริกไทยที่ออกมามีตลาดรองรับและ
สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน ทั้งนี้ให้น าโครงการกลับเข้ามาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
วาระที่ 3.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า เพื่อรองรับผลกระทบ

จากการเปิดเสรีทางการค้า AFTA ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
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ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์) รายงานที่ประชุมว่า 

1. ความเป็นมา 
1.1 กรมส่งเสริมการเกษตรได้เสนอโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวน

เก่า เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า AFTA  เพ่ือขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

1.2 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าโครงการดังกล่าวเข้าที่ประชุมหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 แล้วที่ประชุม
มีมติให้กรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการปรับปรุงโครงการ เรื่อง ข้อดี
ของพันธุ์มะพร้าวที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรน าไปปลูก คุณสมบัติเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ ปรับแผนการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความสามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ิมเติม Flow chat แสดงขั้นตอนด าเนิน
โครงการ และระบุตัวชี้วัดความส าเร็จให้ชัดเจน ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะแล้ว และโครงการนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเสนอขอรับ
เงินสนับสนุนกองทุนฯ ในการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕๕6 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 โดยที่ประชุมฯ มีมติ
ให้เพ่ิมเติมประโยชน์ของระบบเศรษฐกิจการผลิตมะพร้าวโดยรวมของประเทศที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ด าเนินโครงการนี้ และเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ น าโครงการฯ เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ือ
พิจารณาอนุมัตติ่อไป 
๒. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
มะพร้าวมีความส าคัญในภาคอุตสาหกรรม มีการส่งออกในหลากหลายผลิตภัณฑ์ ตาม

นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก ปี 2553 ประเทศไทยมีพ้ืนปลูกมะพร้าว 1.45 ล้านไร่ แต่ปี 2555 มีพ้ืนที่
ปลูกมะพร้าวลดลงเหลือ 1.33 ล้านไร่ เกษตรกร 332,000 ครัวเรือน ผลผลิตรวม 1.101 ล้านตัน 
ผลผลิตมะพร้าวเฉลี่ย 750 กก.ต่อไร่ จะเห็นว่าผลผลิตมะพร้าวลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากพ้ืนที่มี
สภาพเป็นสวนเก่า ต้นมีอายุมาก แมลงศัตรูมะพร้าวระบาด เช่น แมลงด าหนาม หนอนหัวด า เป็นต้น ทั้งนี้ 
มะพร้าวของประเทศไทยมีคุณภาพดีในด้านเปอร์เซ็นต์ของไขมันกะทิในมะพร้าวสูงกว่ามะพร้าวจาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

ประเทศไทยได้มีการเปิดตลาดน าเข้ามะพร้าวผล เนื้อมะพร้าวฝอย และน้ ามันมะพร้าว ภายใต้
กรอบการค้าเสรี AFTA โดยให้มีการน าเข้ามะพร้าวผล เนื้อมะพร้าวฝอย และน้ ามันมะพร้าว ไม่จ ากัด
ปริมาณด้วยอัตราภาษี 0 % ยกเว้นเนื้อมะพร้าวแห้งอัตราภาษี 5 % ซึ่งเกษตรกรไทยจะได้รับผลกระทบ
โดยตรงกับการเปิดตลาดน าเข้ามะพร้าวในอาเซียน ซึ่งไทยเป็นผู้ผลิต และส่งออกกะทิส าเร็จรูปอันดับ 1 
และมีคุณภาพดีที่สุดของโลก โดยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 80 รองลงมาคือ ประเทศอินโดนี เชีย และ
ประเทศศรีลังกา  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวน
เก่า เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า AFTA โดยปลูกต้นมะพร้าวพันธุ์ดีในระหว่างแถวต้น
มะพร้าวเก่า และดูแลรักษาต้นมะพร้าวพันธุ์ดีจนกระทั่งอายุ 4 ปี เมื่อได้ผลผลิต จึงตัดโค่นต้นมะพร้าวเก่า ซึ่ง
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  

2.2 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว โดยการส่งเสริมปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า

เพ่ือการเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ และลดต้นทุนการผลิต  
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2.3 เป้าหมาย 
ส่งเสริมปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า อายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป หรือต้นที่ถูกท าลายจาก

ศัตรูมะพร้าว ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ระยะเวลา 
5 ปี รวมเกษตรกร 2,000 ราย พ้ืนที่ 10,000 ไร่  

2.4 กิจกรรมและการด าเนินงาน 
  1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมการด าเนินงานโครงการ ปีละ 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วม
ประชุม  50 ราย จ านวน 5 ปี รวม 250 ราย จัดประชุมในจังหวัดพ้ืนที่โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ ในการด าเนินงานและบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 
หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง และผู้แทนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (เกษตรกรแกนน า/วิทยากรเกษตรกร) 
  2) จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมะพร้าว  

               ด าเนินการจัดอบรมในเรื่องการปลูก การดูแลรักษา การเพ่ิมผลผลิต และการป้องกัน
ก าจัด ศัตรูมะพร้าว จ านวน 50 ราย ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมะพร้าวของจังหวัด และ
อ าเภอที่เข้าร่วมโครงการ  
   3) ประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจง รับสมัคร คัดเลือก เกษตรกรร่วมโครงการฯ 
                 3.1 ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอ ประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจง
โครงการ รับสมัครตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรและคัดเลือกเกษตรกร โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้  
      1. เกษตรกรมีสวนมะพร้าวอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และ
นครศรีธรรมราช  เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร  และเป็นสมาชิกกลุ่ม
เกษตรกร, สหกรณ์, วิสาหกิจชุมชน, กลุ่มผู้ปลูกมะพร้าวฯ เป็นต้น 
      2. รวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวที่เข้าร่วมโครงการ ไม่เกินกลุ่มละ 50 ราย 
      3. ต้นมะพร้าวมีอายุมากกว่า 40 ปี หรือต้นมะพร้าวที่ให้ผลผลิตต่ ากว่า 600 กิโลกรัม
ต่อไร่ หรือสวนมะพร้าวที่ถูกท าลายโดยศัตรูมะพร้าว 
      4. พื้นที่ปลูกมะพร้าวต้องเป็นพ้ืนที่มีเอกสารสิทธิ์ เช่นโฉนดที่ดิน นส.2 (ใบจอง) นส.3 
นส.3ก นส.3ข รวมทั้งหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ หรือ
กฏหมายอื่น เช่น ก.ส.น. ที่ราชพัสดุ น.ค.3 ส.ป.ก. 4-01 ส.ท.ก. เป็นต้น 
      5. เกษตรกรเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ มีความตั้งใจจริง เข้าร่วมประชุม/
อบรม/ดูงาน และยินดีปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ 
      6. โครงการให้การสนับสนุนเกษตรกร รายละไม่เกิน 5 ไร่ 
      7. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีต้นมะพร้าวที่ปลูกใหม่ของโครงการอยู่ในพ้ืนที่
อย่างน้อย 10 ปี โดยมีเป้าหมายปีละ 400 ราย พ้ืนที่ 2,000 ไร่ จ านวน 5 ปี รวมพ้ืนที่ 2,000 ราย 
พ้ืนที่ 10,000 ไร่ 
                  3.2 ส านักงานเกษตรอ าเภอรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย ปีที่ 1 
จ านวน 400 ราย ปีที่ 2 จ านวน 400 ราย รวม 800 ราย และจัดประชุมเพ่ือสรุปมติที่ประชุมของ
เกษตรกรในด้านความต้องการพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดีเพ่ือแจ้งแผนการผลิตให้กรมวิชาการเกษตรผลิตต้นพันธุ์ส่ง
ให้เกษตรกรในปี 2558 
  4) อบรม/ ดูงานเกษตรกร  
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  จัดอบรมความรู้หลักสูตร “การปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า ” โดยมีเนื้อหาวิชาการ
ด้านการปลูก การดูแลรักษามะพร้าว ศัตรูมะพร้าว การป้องกันก าจัด การปลูกพืชร่วมในสวนมะพร้าว เป็น
ต้น มีเป้าหมายปีละ 400 ราย จ านวน 5 ปี รวม 2,000 ราย 
  5) แปลงส่งเสริมการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า 

      1. จัดท าแปลงส่งเสริมการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
ดังนี้  

     ปีที่ 1 เกษตรกรได้รับต้นพันธุ์มะพร้าวไร่ละ 25 ต้น จากกรมวิชาการเกษตรหรือกรม
ส่งเสริมการเกษตร ปุ๋ยอินทรีย์ จ านวนไร่ละ 125 กิโลกรัม ปุ๋ยเคมีไร่ละ 25 กิโลกรัม 

   ปีท่ี 2 เกษตรกรได้รับปุ๋ยเคมีไร่ละ 25 กิโลกรัม  
                               โดยมีเป้าหมาย ปีละ 400 ราย รายๆ ละ 5 ไร่ รวม 2,000 ไร่ รวม 5 ปี 
จ านวน 2,000 ราย พ้ืนที่ 10,000 ไร่  

    2. ส านักงานเกษตรอ าเภอ จัดประชุมเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพ่ือ
วางแผนในการจัดท าแปลงส่งเสริมการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดี โดยสรุปมติที่ประชุมในความต้องการมะพร้าว
พันธุ์ดี ได้แก่ พันธุ์ลูกผสมชุมพร 2 กรมวิชาการเกษตรหรือพันธุ์ท้องถิ่น ( พันธุ์ทับสะแก, พันธุ์เกาะพะงัน 
เป็นต้น) 
      3. ส านักงานเกษตรจังหวัดหรือส านักงานเกษตรอ าเภอจัดซื้อต้นกล้าพันธุ์มะพร้าวจากกรม
วิชาการเกษตร  เว้นแต่กรมวิชาการเกษตรไม่สามารถผลิตได้ตามเป้าหมาย ส านักงานเกษตรจังหวัดหรือ
ส านักงานเกษตรอ าเภอจึงจะสามารถจัดซื้อจากแปลงเพาะพันธุ์ในท้องถิ่นได้ 
      4. สนับสนุนปัจจัยการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
ด าเนินการจัดซื้อ จัดหาปัจจัยการผลิตได้แก่ ปุ๋ย สนับสนุนเกษตรกรตามช่วงเวลาการผลิตในแผนด าเนินงาน
แปลงส่งเสริมปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า  
      5. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการด าเนินการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีตามค าแนะน าของ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรตามแผนการด าเนินงานแปลงส่งเสริมการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า 

  6) การบริหารจัดการโครงการ 
ติดตามนิเทศงานทั้งในระดับจังหวัด/อ าเภอ โดยส่วนกลาง  และระดับจังหวัดติดตาม

นิเทศงานโครงการระดับอ าเภอ      
7) ติดตามประเมินผลโครงการ  
    มีการติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการ โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

2.5 ระยะเวลาด าเนินการ 6 ปี ( ปี 2557 – 2562 ) 
2.6 งบประมาณโครงการ  งบประมาณจ่ายขาดจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค

เกษตร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ปี 2557-2562 ส าหรับส่งเสริมการปลูกมะพร้าว
พันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าเป็นเงิน ระยะเวลาด าเนินงาน 6 ปี เป็นเงิน 50,912,000 บาท แยกเป็น 

 
 
 

หน่วย: บาท 
รายการ งบประมาณ 

1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม   1,322,000 
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    1.1 ประชุมเตรียมความพร้อมของโครงการ 982,000 
    1.2 อบรมเจ้าหน้าที่ 340,000 
2. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ 

1,900,000 

3. ค่าใช้จ่ายในการอบรม/ดูงานของเกษตรกร 3,000,000 
4. ค่าใช้จ่ายแปลงส่งเสริมการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า  
    4.1 ค่าพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่าขนส่ง 35,000,000 
    4.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 5,400,000 
    4.3 ค่าติดตามก ากับให้ค าแนะน า แก้ไขปัญหาให้เกษตรกร 2,100,000 
5. ค่าบริหารจัดการโครงการ (ค่าติดตามนิเทศงาน) 1,440,000 
6. ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลโครงการ 750,000 

   
2.7 หน่วยงานรับผิดชอบ 
  2.7.1 หน่วยงานหลัก  กรมส่งเสริมการเกษตร 
    2.7.2 หน่วยงานสนับสนุน กรมวิชาการเกษตร  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
2.8 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) เกษตรกร จ านวน 2,000 ราย น าความรู้ที่ได้รับไปปลูกและดูแลรักษามะพร้าวพันธุ์ดี
ทดแทนสวนเก่า รวมพ้ืนที่ 10,000 ไร่ สามารถให้ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 หลังจากปลูกปี
ที่ 10 มะพร้าวสามารถให้ผลผลิตตั้งแต่อายุ 4 – 7 ปี ขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ และจะให้ผลผลิตสูงตั้งแต่ปีที่ 12 
– ปีที่ 60 ซึ่งท าให้มีผลตอบแทนคุ้มค่าต่อระบบเศรษฐกิจการผลิตมะพร้าว ไม่ต่ ากว่า 300 ล้านบาท 
  2) เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

2.9 ตัวชี้วัดโครงการ  
  1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
                         1.1 เกษตรกรจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า 
จ านวนปีละ 400 ราย จ านวน 5 ปี รวม 2,000 ราย 
                         1.2 เกษตรกรน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในแปลงพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 2,000 ไร่ จ านวน 5 
ปี รวม 10,000 ไร ่      
  2) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
      พ้ืนที่ปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 10,000 ไร่ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
3. มติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 

 3.1 ให้เพ่ิมเติมประโยชน์ของระบบเศรษฐกิจการผลิตมะพร้าวโดยรวมของประเทศที่คาด
ว่าจะได้รับ เกี่ยวกับความคุ้มค่าหรือผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการนี้เนื่องจากเป็นโครงการที่ขอ
สนับสนุนเป็นเงินจ่ายขาดทั้งหมด 

 3.2 เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ น าโครงการเพ่ิมศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทน
สวนเก่า เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า AFTA ที่ได้เพ่ิมเติมตามข้อ 3.1 แล้ว เสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป 
4. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
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ให้ความเห็นชอบโครงการเพ่ิมศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า เพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า AFTA  ระยะเวลา 6 ปี นับตั้งแต่วันที่เบิกเงินจากกองทุนฯ โดยกองทุนฯ 
สนับสนุนเป็นเงินจ่ายขาด จ านวน 50,912,000 บาท เป็นรายปี ดังนี้  

หน่วย : บาท 
หน่วยงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 รวม 

1.กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

2,356,400 14,256,400 11,276,400 9,776,400 9,336,400 3,160,0000 50,162,000 

2. ส านักงาน
เศรษฐกิจ
การเกษตร 

100,000 100,000 150,000 100,000 100,000 200,000 750,000 

รวม 2,456,400 14,356,400 11,426,400 9,876,400 9,436,400 3,360,0000 50,912,000 

 
ผู้ชี้แจงโครงการ (นางอรวรรณ  วิชัยลักษณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร) กล่าวว่า ปัญหาของ

มะพร้าวในประเทศไทย คือ 1. ต้นมะพร้าวร้อยละ 60 ของประเทศ มีอายุมากกว่า 40 ปี ซึ่งผลผลิตจะ
ลดลงตามอายุที่เพ่ิมขึ้น 2. ปัญหาศัตรูพืชเข้าท าลายผลมะพร้าวระบาดในช่วงปี 2553 -2554 ท าให้เกิด
มะพร้าวขาดตลาด จ าเป็นต้องน าเข้าจากต่างประเทศ แตม่ะพร้าวที่น าเข้ามีคุณภาพด้อยกว่ามะพร้าวของไทย  

กรรมการและเลขานุการ (นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 
กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายน้ ามันและน้ ามันพืช เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องมะพร้าว ได้
เสนอขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดท าโครงการในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพันธุ์มะพร้าว 

กรรมการ (นายพรศิลป์  พัชรินทร์ตนะกุล) กล่าวว่า โครงการด าเนินกิจกรรมเพ่ือเพ่ิม
ปริมาณผลผลิตมะพร้าวเท่านั้น ยังขาดมิติด้านราคา ควรเพ่ิมเติมเพ่ือให้โครงการมีครบทั้งด้านปริมาณและ
ราคา จะได้พิจารณาโครงการในภาพรวมได้อย่างครบวงจร ทั้งนี้ ยังไม่ได้กล่าวถึงว่า เกษตรกรจะเป็นอย่างไร
หลังจากด าเนินโครงการ 

ผู้ชี้แจงโครงการ (นางอรวรรณ  วิชัยลักษณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร) กล่าวว่า ขณะนี้ความ
ต้องการมะพร้าวในประเทศมีประมาณ 1,200 ล้านตัน แต่ก าลังการผลิตของเราสามารถผลิตได้เพียง 160 
ล้านตัน ซึ่งผู้ประกอบการ เช่น บริษัทอ าพลฟูด้ จ ากัด ก็เห็นด้วยที่จะมีโครงการนี้ เพ่ือที่ผู้ประกอบการจะได้
มีผลผลิตในประเทศให้รวบรวม ดังนั้นเชื่อมั่นได้ว่า ผลผลิตมะพร้าวของโครงการจะมีตลาดรองรับแน่นอน 

กรรมการ (นายพรศิลป์  พัชรินทร์ตนะกุล) กล่าวว่า ถึงแม้โครงการจะมีตลาดรองรับ แต่
ปัญหาคือราคาที่ผู้ประกอบการจะรับซื้อเป็นเท่าไหร่ เกษตรกรยอมรับได้หรือไม่ 

กรรมการ (นายอิทธิพงศ์  คุณากรบดินทร์  ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์) กล่าวว่า ควรมี
ภาคเอกชนที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับมะพร้าวเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการด้วย เพราะเกษตรกรจะได้ทราบว่า
เมื่อด าเนินโครงการไปแล้ว ภาคเอกชนจะมีแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไร 

ประธาน (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) สอบถามว่า 
ปัจจุบันจ านวนต้นพันธุ์ชุมพร 2 มีเพียงพอที่จะแจกให้แก่เกษตรกรน าไปปลูกหรือไม่ จะด าเนินการเปลี่ยน
พันธุ์ให้เกษตรกรทั้งหมดเสร็จโดยเร็วที่สุดเมื่อไหร่ และต้นพันธุ์ชุมพร 2 นี้ เกษตรกรสามารถผลิตเองได้
หรือไม ่

ผู้ชี้แจงโครงการ (นางอรวรรณ  วิชัยลักษณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร) กล่าวว่า จ านวนต้น
พันธุ์ชุมพร 2 เพียงพอที่จะแจกให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 2,000 ราย และจะเริ่มด าเนินการ
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เปลี่ยนพันธุ์ในพ้ืนที่ได้ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป โดยมีระยะเวลาการเปลี่ยนต้นพันธุ์มะพร้าว 5 ปี จะสิ้นสุด
โครงการในปี 2562 ส าหรับต้นมะพร้าวพันธุ์ชุมพร 2 เป็นพันธุ์ลูกผสม เกษตรกรไม่สามารถน าลูกจากต้น
ไปขยายพันธุ์ต่อได้ จะต้องรับต้นพันธุ์ที่เกิดจากการผสมของกรมวิชาการเกษตรเท่านั้น 

กรรมการและเลขานุการ (นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 
กล่าวว่า ปัญหาคือ กรมวิชาการเกษตรขยายต้นพันธุ์ชุมพร 2 ไม่ทันในการเปลี่ยนพันธุ์มะพร้าวทั้งจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ดังนั้นสามารถให้เกษตรกรเข้ามาช่วยขยายพันธุ์ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรได้หรือไม่ โดย
กรมวิชาการเกษตรท าพ่อแม่พันธุ์และให้เกษตรกรช่วยขยายต่อ 

ประธาน (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  กล่าวว่า
มะพร้าวเป็นสินค้าที่ต้องการความช่วยเหลือนอกจากการส่งเสริมของโครงการแล้วมีทางอ่ืนที่จะช่วยเหลือ
เกษตรกรได้อีกหรือไม ่และโครงการจะสามารถเปลี่ยนพันธุ์มะพร้าวได้จ านวนกี่ไร่ 

ผู้ชี้แจงโครงการ (นางอรวรรณ  วิชัยลักษณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร) กล่าวว่า เกษตรกรใน
พ้ืนที่เกาะพงันมีการท า GI ในพ้ืนที่จึงต้องการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดังเดิม และจากการส ารวจเกษตรกรร้อยละ 
60-70 ต้องการปลูกมะพร้าวพันธุ์ชุมพร 2 ที่เหลือต้องการปลูกมะพร้าวพันธุ์พ้ืนเมือง ทั้งนี้ ได้สอบถามกรม
วิชาการเกษตรถึงจ านวนต้นพันธุ์มะพร้าวที่จะผลิตได้ว่ามีจ านวนเท่าไรแล้ว ในกรณีถ้าต้องการให้ความรู้กับ
เกษตรกรเพ่ือการขยายพันธุ์สามารถเพ่ิมเติมในกิจกรรมการฝึกอบรมเพ่ือให้เกษตรกรเกิดความยั้งยืนได้ ถ้า
สอนให้เกษตรกรท าการขยายพันธุ์ที่ถูกต้องก็จะเพ่ิมการผลิตต้นพันธุ์ได้  ส าหรับเป้าหมายของโครงการ
ก าหนดไว้ที่  10,000 ไร่ ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด โดยจะเป็นลักษณะโครงการน าร่อง 

กรรมการ (นายวิศิษฎ์  ลิ้มประนะ ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) กล่าว
ว่า ในการผลิตต้นพันธุ์ จ านวน 10,000 ไร่ สามารถด าเนินการได้ แต่จะสามารถด าเนินการได้มากที่สุด
จ านวนเท่าใด ควรจะน างบประมาณมาท าการขยายพันธุ์ให้เกษตรกรที่ปลูกทั้งหมด 800,000 ไร่ จะ
เหมาะสมกว่าที่จะให้ปุ๋ยแก่เกษตรกร 

ประธาน (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  สอบถามว่า
พันธุ์มะพร้าวที่ให้เกษตรกรเป็นพันธุ์ที่ต้านทานแมลงด าหนามได้หรือไม่ 

ผู้ชี้แจงโครงการ (นางอรวรรณ  วิชัยลักษณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร) ชี้แจงว่า ไม่มีมะพร้าว
พันธุ์ใดที่สามารถต้านทานแมลงด าหนามได้ แต่โครงการจะมีการอบรมเพ่ือจัดการสวนซึ่งจะช่วยให้ต้น
มะพร้าวมีความแข็งแรงและช่วยก าจัดแมลงด าหนามได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากวัตถุประสงค์ของโครงการ
เพ่ือต้องการเพ่ิมผลผลิตให้เกษตรกร ส าหรับการป้องกันแมลงด าหนาม พันธุ์มะพร้าวที่ปลูกใหม่จะมีลักษณะ
ต้นเตี้ยเกษตรกรสามารถดูแลก าจัดแมลงด าหนามได้ ง่าย นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับ
งบประมาณจากรัฐบาลเพ่ือด าเนินการก าจัดศัตรูมะพร้าวโดยจะเริ่มด าเนินการในเดือนกันยายน 2556 แต่
โครงการปลูกมะพร้าวทดแทนนี้จะเริม่ด าเนินการในปี  2558  

ประธาน (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  กล่าวว่าพ้ืนที่
ปลูกมะพร้าวมีทั้งหมด 1.3 ล้านไร่ แต่โครงการมีพ้ืนที่เป้าหมายเพียง 10,000 ไร่ การจะเปลี่ยนพันธุ์
มะพร้าวให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดต้องใช้ระยะเวลานานเท่าใด 

กรรมการ (นายวันวลิต  ธารไทรทอง ผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
กล่าวว่าวัตถุประสงคข์องโครงการยังไม่ชัดเจนในเรื่องของปัญหาที่มาของโครงการว่าเกิดจากปัญหาแมลงด า
หนามหรือจากการเปิดการค้าเสรี ส าหรับในเรื่องของราคาถ้าเพ่ิมผลผลิตแล้วราคาสูงกว่ามะพร้าวที่น าเข้าจะ
ท าให้เกิดปัญหาภายหลัง 
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ผู้ชี้แจงโครงการ (นางอรวรรณ  วิชัยลักษณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร) ชี้แจงว่า ในปัจจุบัน
ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที ่750 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุน 5.28 บาทต่อกิโลกรัม แต่ถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นผลผลิตจะเพ่ิม
เป็น 900 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิตจะลดลงเหลือ 4.72 บาทต่อกิโลกรัม และในขณะนี้ราคามะพร้าว
ภายในอยู่ที่ 11 บาทต่อกิโลกรัม โดยมะพร้าวน าเข้ารวมค่าขนส่งต้นทุนจะอยู่ที่ 8 บาทต่อกิโลกรัม 

กรรมการ (นายพรศิลป์  พัชรินทร์ตนะกุล) กล่าวว่า เนื่องจากไม่รู้ต้นทุนการผลิตของ
ต่างประเทศ ถึงต้นทุนการผลิตของไทยจะลดลง จะสามารถแข่งขันได้หรือไม ่

กรรมการและเลขานุการ (นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 
กล่าวว่า สาเหตุการน าเข้ามะพร้าว ในปี 2554 มีปัญหามะพร้าวขาดตลาดท าให้ต้องมีการน าเข้า และ
ผู้ประกอบการมีการกักตุนมะพร้าวไว้จ านวนมาก แต่มาในปี 2555-2556 จ านวนผลผลิตในไทยมีจ านวน
เพ่ิมมากขึ้น ราคาจึงถูกลง ส าหรับปัญหาการน าเข้าคือ สินค้ามะพร้าวไม่มีภาษีจึงต้องให้กรมวิชาการเกษตร
ตรวจสอบสินค้าให้มากข้ึน  

ประธาน (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  กล่าวว่า ถ้า
เปลี่ยนงบประมาณที่เสนอขอมาเป็นให้เกษตรกรเป็นเครือข่ายในการขยายพันธุ์มะพร้าวได้หรือไม่ โดยกรม
วิชาการเกษตรถ่ายทอดความรู้เทคนิคต่างๆ ให้ จะท าได้หรือไม่ 

ผู้ชี้แจงโครงการ (นางอรวรรณ  วิชัยลักษณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร) ชี้แจงว่า ต้องส ารวจ
ความพร้อมของเกษตรกรว่ามีความสนใจหรือไม่ เพราะการผลิตต้นพันธุ์เกษตรกรต้องมีทักษะประสบการณ์
ความทุ่มเทเอาใจใส่ดูแลต้นแม่พันธุ์อย่างมาก อีกทั้งเกษตรกรไม่สามารถผลิตต้นแม่พันธุ์ได้เองต้องใช้เวลา
ปลูก 6-7 ปี ถึงจะได้ต้นแม่พันธุ์ และต้องมีการผสมต้นพันธุ์ ในการขยายพันธุ์ของกรมวิชาการมีข้อจ ากัด
เรื่องแม่พันธุ์ที่ปลูกในพ้ืนที่ สามารถผลิตได้เพียง 10,000 ต้น แต่ความต้องการให้เกษตรกรมีความรู้ในการ
ผลิตพันธุ์มะพร้าว ก็สามารถเพ่ิมเติมหลักสูตรการผลิตพันธุ์มะพร้าวในกิจกรรมการฝึกอบรมได้ 

ประธาน (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  กล่าวว่า ถ้า
ให้เกษตรกรปลูกมะพร้าวโดยที่เกษตรกรไม่สามารถขยายพันธุ์ได้เอง ทั้งที่เป็นพันธุ์ที่ดีจะไม่ก่อประโยชน์แก่
เกษตรกรเท่าท่ีควร 

กรรมการ (นายวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) กล่าว
ว่า ควรประสานกับหน่วยงานอ่ืนว่ามีหน่วยงานใดท าการขยายพันธุ์ได้บ้าง เช่น สวก. ที่ท าการขยายพันธุ์
ปาล์มได้  เป็นต้น  

กรรมการและเลขานุการ (นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 
กล่าวว่า ถ้ามองในภาพรวมทั้งหมด 1.3 ล้านไร่ อาจต้องท าเป็นโครงการระยะยาว ต้องสร้างเป็นระบบ
เครือข่ายการผลิตต้นพันธุ์ ตลอดจนพิจารณาผลผลิตให้พอเหมาะกับความต้องการใช้ ซึ่งความต้องการใช้ใน
ประเทศปัจจุบันมีมากกว่าผลผลิต ถ้าสามารถว่าแผนการขยายพันธุ์ได้จะแก้ไขปัญหาได้มากขึ้น 

 
 
 
 
ประธาน (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  กล่าวว่า ต้อง

ท าให้ครบวงจร โดยมีภาคเอกชนเข้าร่วมด้วย ว่าแผนระยะยาวจะท าอย่างไรให้ผลิตพันธุ์ได้มากขึ้น 
มติที่ประชุม 
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ให้กรมส่งเสริมการเกษตร รับข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ไปปรับปรุง
โครงการโดยพิจารณาประเด็นการสร้างเครือข่ายเกษตรกรในการผลิตพันธุ์มะพร้าวภายใต้การก ากับของกรม
วิชาการเกษตร เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการผลิตพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดี ให้เพียงพอกับความต้องการส าหรับ
พ้ืนที่ทั่วประเทศทั้ง 1.3 ล้านไร่ และให้เพ่ิมเติมโครงการให้มีความเชื่อมโยงทั้งด้านการผลิตและการตลาด 
อย่างครบวงจร เมื่อปรับปรุงโครงการแล้วเสร็จให้น ากลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
 
วาระที่ 3.3 ขอยุติการด าเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และการ

เพิ่มมูลค่าโคนมและผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ากัด ของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ฝ่ายเลขานุการ (นางราตรี พูนพิริยะทรัพย์ ผู้อ านวยการส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) รายงานว่า 
1. เรื่องเดิม 
 คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการ
แข่งขันของประเทศ มีมติในการประชุม ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 เห็นชอบโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และการเพ่ิมมูลค่าโคนมและผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์โคนม
บ้านบึง จ ากัด ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ซึ่งเป็นโครงการที่มี
ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี และมีระยะเวลาสิ้นสุดโครงการของหน่วยงานรับผิดชอบ (สจล.) 3 ปี 6 เดือน 
นับตั้งแต่วันที่เบิกเงินจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ โดยกองทุนฯ สนับสนุนงบประมาณ
เป็นเงินทั้งสิ้น 8,273,510 บาท แบ่งเป็นเงินจ่ายขาด จ านวน 6,736,510 บาท และเงินยืมปลอด
ดอกเบี้ย จ านวน 1,537,000 บาท 

2. ข้อเท็จจริง 
 2.1 ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน 

สจล. ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานที่ครอบคลุม 5 กิจกรรมของโครงการ 
ได้แก่ 1) กิจกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้นมของแม่โคนม 2) กิจกรรมเพ่ิมมูลค่าให้กับน้ านมโค 3) 
กิจกรรมการเพ่ิมมูลค่าให้แก่ลูกโคนมเพศผู้และเพศเมีย 4) กิจกรรมการจัดการเนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อจากโค
นมเพศผู้  และ 5) กิจกรรมการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์เนื้อโคนม โดยสรุปผลการ
ด าเนินงานแต่ละกิจกรรม ดังนี้  
 2.1.1 กิจกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้นมของแม่โคนม 

เป็นกิจกรรมที่พัฒนาฟาร์มโคนมต้นแบบในการปรับปรุงฟาร์มโคนมเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม โดย
ทางโครงการฯ ได้ร่วมมือกับทางสหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ากัด ในการด าเนินการและสามารถด าเนินการได้
แล้วเสร็จตามเป้าหมาย โดยผลการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้นมของแม่โค  เมื่อพิจารณาจากปริมาณ
น้ านมดิบที่ผลิตได้จากสมาชิกของสหกรณ์ฯ พบว่า การด าเนินโครงการตั้งแต่ปีที่ 1 -2 มีปริมาณน้ าดิบเกิน 
10 กิโลกรัมต่อวันต่อตัว จากเดิมก่อนมีโครงการผลิตได้เพียง 7 กิโลกรัมต่อวันต่อตัว โดยในปีที่ 1 ปริมาณ
น้ านมดิบที่สมาชิกผลิตได้เฉลี่ย 11.75 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน ปีที่ 2 ผลิตได้เฉลี่ย 10.84 กิโลกรัมต่อตัวต่อ
วัน เมื่อคิดเป็นมูลค่าจากปริมาณน้ านมดิบที่ เ พ่ิมขึ้นหลังจากมีโครงการเฉพาะส่วนปีที่  2 เท่ากับ 
7,205,000 บาท ซึ่งสูงกว่าตัวชี้วัดหรือดัชนีวัดรายปีในปีที่ 2 ที่ 6,132,000 บาท 

2.1.2 กิจกรรมเพิ่มมูลค่าให้กับน้ านมโค 
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 เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเพ่ิมมูลค่าให้กับน้ านมโคในรูปของไอศกรีม ส่วนการท านมพาสเจอร์ไรส์
ทางสหกรณ์สามารถด าเนินการได้ดีอยู่แล้ว โดยการแปรรูปน้ านมดิบเป็นไอศกรีมของสหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ากัด 
ในการผลิตไอศกรีม 1 ถ้วย ใช้น้ านม 0.06 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 1.08 บาทต่อ 1 ถ้วย โดยจ าหน่ายถ้วยละ 20 
บาท กล่าวคือ การผลิตไอศกรีม 1 ถ้วยของสหกรณ์สามารถสร้างมูลค่าจากน้ านม 1.08 บาท เป็น 20 บาท 
หรือก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมแก่น้ านมที่ 18.92 บาทต่อถ้วย 

2.1.3 กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าให้แก่โคนมเพศเมียและเพศผู้ 
 1) กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าแก่โคนมเพศเมีย 

 ผลการศึกษาพบว่า แม่โคนมสาวคัดทิ้งและขุนมีเปอร์เซ็นต์ซากที่ต่ ากว่าแม่โคนม
อายุมากที่ไม่ผ่านการขุน ทั้งนี้เนื่องจากโคนมสาวคัดท้ิงมีน้ าหนักก่อนเข้าฆ่าเพียง 508 กิโลกรัม ดังนั้นโคนม
ที่มีน้ าหนักน้อยจะมีเปอร์เซ็นต์ซากต่ า ขณะที่ในส่วนปริมาณเนื้อแดงรวมและปริมาณกระดูก เมื่อคิดเทียบ
เป็นเปอร์เซ็นต์ พบว่า แม่โคนมสาวคัดทิ้งและขุนมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าแม่โคนมอายุมากที่ไม่ผ่านการขุน
เล็กน้อยประมาณ 3% นอกจากนี้ยังพบว่า เปอร์เซ็นต์สูญเสียในการตัดแต่งของแม่โคนมสาวมีการสูญเสีย
น้อยกว่าแม่โคนมอายุมากประมาณ 5%  

2) กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าแก่โคนมเพศผู้ 
 ศึกษาโคนมตัวผู้อายุประมาณ 1 ปีครึ่ง - 2 ปี จ านวน 6 ตัว น้ าหนักตัวเฉลี่ย

ประมาณ 340 กิโลกรัม ด าเนินการขุนเป็นระยะเวลา 8 เดือน โดยให้กินอาหารส าเร็จรูปของแม่โคระยะไม่
รีดนม ซึ่งมีระดับโปรตีน 16 % ปริมาณ 4 กก./ตัว และให้อาหารหยาบเปลือกและเหง้าสับปะรดหมัก 30 
กก./ตัว/วัน เพ่ือให้น้ าหนักโคนมขุนเข้าโรงฆ่าที่น้ าหนักไม่น้อยกว่า 450 -500 กิโลกรัม จากนั้นจึงเข้าสู่
กระบวนการฆ่าเช่นเดียวกับการทดสอบเนื้อโคนมเพศเมียคัดทิ้ง โดยผลการทดสอบพบว่า โคนมเพศผู้มี
ปริมาณเนื้อแดงรวมประมาณ 75% ไขมันรวม 10% และกระดูกรวม 16% ขณะที่คุณภาพซากที่ประเมิน
ได้อยู่ที่คะแนนเฉลี่ยไขมันแทรก 2 ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปของโคขุนคุณภาพทั่วไปที่ควรจะได้คะแนนไม่ต่ า
กว่า 3 โดยอาจมีสาเหตุมาจากอาหารข้นที่ใช้เลี้ยงเป็นสูตรอาหารแม่โคไม่รีดนมซึ่งให้พลังงานต่ าและมี
โปรตีนสูงเกินความต้องการ 

2.1.4 กิจกรรมการจัดการเนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อโคนมเพศเมียและเพศผู้ 
  1 กิจกรรมการจัดการเนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อโคนมเพศเมีย 

จากการศึกษาพบว่า ชิ้นส่วนเนื้อโคนมสาวมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยจากชิ้นส่วนเนื้อโค
นมเพศเมียอายุมาก ประมาณ 23 % โดยเฉพาะชิ้นส่วนเนื้อสันคอ เนื้อสันกลาง และเนื้ อสันนอกที่มี
มูลค่าเพ่ิมมากถึง60-68 % ซึ่งเหตุที่ชิ้นส่วนเนื้อโคนมสาวมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นกว่าเนื้อโคนมเพศเมียอายุมากนั้น
น่าจะมาจากคุณภาพเนื้อที่ต่างกันมาก 

 2 กิจกรรมการจัดการเนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อโคนมเพศผู้ 
  เนื้อโคนมขุนเพศผู้จากการตัดแต่ง แยกชิ้นส่วนและจ าหน่ายในราคาขายส่ง ทั้งนี้

ปรับลดราคาเนื้อโคนมขุนเพศผู้ลงประมาณ 5% จากราคาขายส่งเนื้อโคขุนลูกผสมชาร์โลเร่ย์ โดยใช้ราคา
ขายที่ระดับไขมันแทรก 2 คะแนน ซึ่งโคนมขุนเพศผู้มีเปอร์เซ็นต์เนื้อแดงรวมที่ได้จากการตัดแต่งซากสูงถึง 
74% ในขณะที่แม่โคนมสาวขุนมีปริมาณเนื้อแดงรวมเพียง 63% เท่านั้น  

โดยสรุป การขุนโคนม หากไม่ได้คะแนนไขมันแทรกระดับ 3 จะไม่คุ้มที่จะท า เพราะได้
ผลตอบแทนน้อย เนื่องจากโคนมทั่วไปมีเปอร์เซ็นต์ซากต่ ากว่าโคเนื้อประมาณ 5%  

2.1.5 กิจกรรมการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์เนื้อโคนม 
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  กิจกรรมนี้ได้ท าการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์เนื้อโคนมที่ห้างแหลมทอง จ.
ชลบุรี และรณรงค์การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 22-26 มิย 2554 Impact เมืองทองธานี และ วันที่ 
13-15 ก.ค. 2554 งาน 84 พรรษาพระมหากรุณาธิคุณ และในส่วนนี้ได้งานวิจัย 2 เรื่อง คือ 1) ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อโคแปรรูป “BBD” ในบริเวณมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี และ 
2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อไอศกรีม “BBD” ในบริเวณมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  

2.2 การช าระคืนเงินของโครงการฯ 
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ากัด ได้ส่งเงินยืมปลอดดอกเบี้ยที่กู้ยืมไป

ทั้งจ านวน 1,537,000 บาท พร้อมค่าปรับจ านวน 1,516 บาท คืนกองทุน ฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการคืน
ทั้งหมดแทนการช าระคืนภายใน 8 ปี โดยมีเงื่อนไขปลอดการช าระเงินต้น 3 ปี เริ่มช าระคืนตั้งแต่ปีที่ 4 – ปีที่ 
8 ปีละ 307,400 บาท  

 
3. ความเห็นของฝ่ายเลขานุการฯ 
 3.1 เนื่องจากการด าเนินกิจกรรมของโครงการประกอบด้วย 5 กิจกรรมได้แก่ 1) กิจกรรม
การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้นมของแม่โคนม โดยคัดเลือกแม่โคที่ให้น้ านมสูงและคัดทิ้งแม่โคที่ให้น้ านม
ต่ ากว่ามาตรฐาน 2) กิจกรรมเพ่ิมมูลค่าให้กับน้ านมโค โดยการแปรรูปเป็นไอศกรีม และการท านมพาสเจอร์
ไรส์ (นมโรงเรียน) 3) กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกโคนมเพศผู้และเพศเมีย 4) กิจกรรมการจัดการเนื้อและ
ผลิตภัณฑ์เนื้อจากโคนมเพศผู้ และโคนมเพศเมียคัดทิ้ง และ 5) กิจกรรมการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์นมและ
ผลิตภัณฑ์เนื้อโคนม ซึ่งทั้ง 5 กิจกรรมด าเนินการเหมือนกันตั้งแต่ปีที่ 1-3 ดังนั้นหากได้ผลการศึกษาจาก
การด าเนินกิจกรรมในปีที่ 1-2 แล้ว สามารถใช้เป็นตัวแทนในปีที่ 3 ได้ จึงไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการ
ยกเลิกกิจกรรมของโครงการในปีที่ 3 หากมีการยุติโครงการ 
 3.2 จากผลการศึกษากิจกรรมโครงการทั้ง 5 กิจกรรมของ สจล. ท าให้ได้เอกสารทางวิชาการ 
2 เรื่อง ได้แก่ 1) เรื่องผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเนื้อโคนม และ 2) เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจซื้อไอศกรีมของสหกรณ์โคนมบ้านบึง ซึ่งสามารถเผยแพร่ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคนมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

3.3 กองทุนฯ สามารถประหยัดงบประมาณที่จะใช้ด าเนินกิจกรรมในปีที่ 3 จ านวน 
1,844,800 บาท และได้รับเงินยืมปลอดดอกเบี้ย จ านวน 1,537,000 บาท เร็วกว่าแผนการช าระคืน ซึ่ง
ตามแผนจะได้รับเงินครบทั้งจ านวนภายใน 8 ปี 
 3.4 โครงการนี้มีการจัดหาทรัพย์สิน ซึ่งจัดหาจากเงินยืมกองทุนฯ จ านวน 1,537,000 บาท 
ประกอบด้วย อุปกรณ์และเครื่องมือตัดแต่งเนื้อ ระบบท าความเย็น และอุปกรณ์การขาย ซึ่งตามระเบียบ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้วยการเบิกเงิน การจ่ายเงิน การน าส่งเงินกองทุนและการพัสดุ พ.ศ. 
2548 ข้อ 18 ก าหนดให้ทรัพย์สินใดๆ ที่หาด้วยเงินกองทุนให้ขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้ 
ฝ่ายเลขานุการฯ มีความเห็นว่า เนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวจัดหาจากเงินยืมกองทุนฯ หากสหกรณ์ได้ส่งเงิน
ยืมให้กองทุนฯ ครบถ้วนแล้ว ทรัพย์สินเหล่านั้นควรตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ ได้เคยวินิจฉัยในการประชุมครั้งที่ 1/2553. เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 ว่าเมื่อสิ้นสุด
โครงการแล้วกองทุนฯ สามารถจัดท ารายการบัญชีทรัพย์สินทั้งหมดยกให้กับส่วนราชการนั้นไปดูแลต่อ  ซึ่ง
ส่วนราชการก็สามารถยกทรัพย์สินให้เจ้าของโครงการต่อไปได้ ในการนี้จึงเห็นสมควรขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ให้ยกทรัพย์สินที่จัดหาด้วยเงินกองทุนฯ ตามโครงการดังกล่าวให้ สจล.     
ไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป 
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4. มติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 19 เมษายน 2556 
  เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณา ดังนี้ 

1) อนุมัติการยุติการด าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และการเพ่ิม
มูลค่าโคนมและผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ากัด 

2) ยกทรัพย์สินที่จัดหาด้วยเงินยืมกองทุนฯ จ านวน 1,537,000 บาท ประกอบด้วย 
อุปกรณ์และเครื่องมือตัดแต่งเนื้อ ระบบท าความเย็น และอุปกรณ์การขาย ให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

 กรรมการ (นางสาวสีค า เจนหัตถการกิจ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง) สอบถามว่า เมื่อตอนอนุมัติ
โครงการฯ มีการระบุหรือไม่ว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว ทรัพย์สินที่จัดหาด้วยเงินกองทุนฯ ภายใต้โครงการนี้
จะต้องเป็นของใคร 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี พูนพิริยะทรัพย์) ชี้แจงว่า ตอนอนุมัติโครงการไม่ได้มีการระบุเรื่อง
ทรัพย์สินที่จัดหาด้วยเงินกองทุนฯ ไว้ว่าจะต้องเป็นของใคร แต่ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่า
ด้วยการเบิกเงิน การจ่ายเงิน การน าส่งเงินกองทุนและการพัสดุ พ.ศ. 2548 ข้อ 18 ระบุไว้ว่า ทรัพย์สินใดๆ 
ที่หาด้วยเงินกองทุนให้ขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินของกองทุนที่ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือที่หน่วยงาน
เจ้าของโครงการนั้น  ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้เคยวินิจฉัยในเรื่องนี้ในคราวประชุมเมื่อวันที่  2 
เมษายน 2553 ว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วกองทุนฯ สามารถจัดท ารายการบัญชีทรัพย์สินทั้งหมดยกให้กับ
เจ้าของโครงการนั้นต่อไปได้  

กรรมการ (นายอิทธิพงศ์  คุณากรบดินทร์ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์) ให้ความเห็นว่า 
ทรัพย์สินที่จัดหาภายใต้โครงการนี้เป็นการจัดหาด้วยเงินยืมจากกองทุนฯ และหน่วยงานก็ได้ส่งคืนเงินยืม
ทั้งหมดให้กองทุนฯ แล้ว ดังนั้น ทรัพย์สินก็ควรเป็นของหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

ประธาน (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) กล่าวว่า 
เนื่องจากคู่สัญญาของกองทุนฯ คือ สจล. ดังนั้น ทรัพย์สินที่จัดหาภายใต้ดังกล่าวกองทุนฯ ควรยกให้ สจล. 
ในฐานะคู่สัญญา ส่วน สจล. จะยกทรัพย์สินนั้นให้แก่สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ากัด หรือไม่ ไม่ใช่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  

มติที่ประชุม  

 เห็นชอบให้ยุติการด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และการเพ่ิม
มูลค่าโคนมและผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ากัด และยกทรัพย์สินที่จัดหาด้วยเงินยืมกองทุนฯ 
ตามโครงการดังกล่าวจ านวน 1,537,000 บาท ประกอบด้วย อุปกรณ์และเครื่องมือตัดแต่งเนื้อ ระบบท า
ความเย็น และอุปกรณ์การขาย ให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังต่อไป  
 
 
 
 
วาระท่ี 3.4 ขอปรับลดเป้าหมายการด าเนินงานและการส่งเงินคืนโครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสน

เพื่อใช้ผลิตน้ าเชื้อ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ฝ่ายเลขานุการ (นางราตรี พูนพิริยะทรัพย์) รายงานว่า  
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1. เรื่องเดมิ 
 1.1 มติคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ฯ ครั้งที่ 2/๒๕๕0 เมื่อ
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ด าเนินโครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์
ก าแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ าเชื้อ งบประมาณ ๔๖,๒๕๖,๔๐๐ บาท ระยะเวลาโครงการ ๕ ปี ๖ เดือนนับตั้งแต่
ได้รับอนุมัติโครงการ โดยกองทุน ฯ จัดสรรงบประมาณเป็นรายปี และ มก. ช าระเงินคืนกองทุนฯ จากการ
จ าหน่ายพ่อโคคัดทิ้ง ๕ ปี ๆ ละ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท และจากการจ าหน่ายน้ าเชื้อให้เกษตรกรภายใน ๕ ปี ๆ ละ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 1.2 มติคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ฯ ครั้งที่ 1/๒๕๕1 เมื่อ
วันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕๕1 เห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการฯ จากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ (๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๐) เป็นวันที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณ (๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐) และ
มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าแผนการใช้เงินและแผนการคืนเงินใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การขยายระยะเวลา 
 1.3 มติคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ฯ ครั้งที่ 1/๒๕๕2 เมื่อ
วันที่ 2 มีนาคม ๒๕๕2 เห็นชอบการจัดซื้อถังบรรจุน้ าเชื้อโดยปรับจ านวนและขนาดของถังบรรจุน้ าเชื้อ 
ทดแทนถังบรรจุน้ าเชื้อที่ได้อนุมัติไว้ ในวงเงินเท่าเดิม เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวมีการปรับราคาสูงขึ้น 
โครงการฯ จึงต้องปรับแผนการจัดซื้อถังบรรจุน้ าเชื้อใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับราคาตลาด 
 1.4 มติคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ฯ ครั้งที่ 2/๒๕๕2 เมื่อ
วันที่ 17 กันยายน ๒๕๕2 เห็นชอบ 

(๑) ขยายระยะเวลาด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการจากสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ เป็น
สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ 

(๒) ขยายระยะเวลาการคืนเงินกองทุนฯ จากเดิมสิ้นปี ๒๕๕๑-๒๕๕๕ เป็นสิ้นปี ๒๕๕๒-
๒๕๕๖ ในวงเงินเท่าเดิม จ านวนรวม ๑๔.๗5 ล้านบาท 

(๓) ขยายระยะเวลาใช้งบประมาณเหลื่อมปี ตั้งแต่เริ่มโครงการจนสิ้นสุดโครงการเพ่ือ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง 

๑.๕ มติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ครั้งที่ 2/๒๕๕3 เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ 
เห็นชอบให้น ากิจกรรมที่ไม่สามารถด าเนินการได้ในปีที่ ๒ (๒๕๕๒) ไปรวมไว้ในแผนปฏิบัติงานปีที่ ๓ 
(๒๕๕๓) เพ่ือให้สามารถด าเนินโครงการให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายเดิม (ปี ๒๕๕๖) 
และให้ปรับแผนการคืนเงินเพ่ือให้สามารถคืนเงินภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามเงื่อนไขของโครงการ (ปี 
๒๕๕๖) เนื่องจากเม่ือได้รับอนุมัติให้ขยายระเวลาโครงการตามข้อ ๑.๔ แล้วปรากฏว่าโครงการยังไม่สามารถ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานได้ จากปัญหาการระบาดของโรคปากเท้าเปื่อย ปลายปี ๒๕๕๒ ท าให้โคขุนที่
ได้จากการทดสอบพันธุ์มีน้ าหนักลดลง ไม่สามารถขายโคขุนได ้

1.6 มติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ครั้งที่ 1/๒๕๕4 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ๒๕๕4 
เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาโครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพ่ือใช้ผลิตน้ าเชื้อ ดังนี้ 

(1) ขยายระยะเวลาโครงการจากเดิม ๖ ปี (๒๕๕๑ – ๒๕๕๖) เป็น ๗ ปี (๒๕๕๑-๒๕๕๗) 
(2) ปรับแผนการใช้เงินตั้งแต่ปีที่ ๓-๖ โดยเลื่อนไปเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน

ในข้อ ๕.๑ เป็นเบิกเงินปีที่ ๔-๗ 
(3) ขยายระยะเวลาการคืนเงินจากเดิมสิ้นปี ๒๕๕๒-๒๕๕๖ เป็น ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗ ในวงเงินเดิม 

๑๔.๗๕ ล้านบาท 
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(4) ปรับแผนการใช้งบประมาณของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตาม
ประเมินผล ภายในวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติ จากเดิมงบประมาณที่ใช้ในการติดตามประเมินผลในปีที่ ๕ 
จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และปีที่ ๖ จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท เป็นใช้ในการติดตามปีที่ ๕ และ ๖ ปีละ 
๕๐,๐๐๐ บาท ส่วนงบประมาณที่เหลือจ่ายอีกจ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท น าไปใช้ในการประเมินผลสิ้นสุด
โครงการในปีที่ ๗ 

(5) มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการปรับแผนปฏิบัติ
งาน แผนการใช้เงิน และแผนการคืนเงิน ตามที่ได้รับความเห็นชอบ พร้อมกับด าเนินการเบิกเงินเพ่ือใช้
ด าเนินกิจกรรมในปีที่ ๓ ต่อไป 

ดังนั้น ตามมติคณะอนุกรรมการฯ ข้อ 1.6 จะท าให้โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพ่ือ
ใช้ผลิตน้ าเชื้อ มีแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้เงิน ดังนี้ 

 ปีที่ 1 เริ่มด าเนินการ 19 ธันวาคม 2550 สิ้นสุด 18 ธันวาคม 2552 
 ปีที่ 2 เริ่มด าเนินการ 19 ธันวาคม 2552 สิ้นสุด 18 ธันวาคม 2553 
 ปีที่ 3 เริ่มด าเนินการ 19 ธันวาคม 2553 สิ้นสุด 18 ธันวาคม 2555 
 ปีที่ 4 เริ่มด าเนินการ 19 ธันวาคม 2555 สิ้นสุด 18 ธันวาคม 2556 
 ปีที่ 5 เริ่มด าเนินการ 19 ธันวาคม 2556 สิ้นสุด 18 ธันวาคม 2557 

2. ข้อเท็จจริง 
2.1 กองทุนฯ สนับสนุนงบประมาณให้ มก. เพ่ือด าเนินการผลิตน้ าเชื้อพันธุ์ก าแพงแสนเป็นรายปี 

แต่โดยข้อเท็จจริงแล้วกระบวนการผลิตน้ าเชื้อจะต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 3 ปี จึงเป็นผลให้
แผนการด าเนินงานและแผนการใช้เงินที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนฯ ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง โดยมี
กระบวนการ (ข้ันตอนการผลิตปรากฏตามแผนผังในเอกสารประกอบวาระ หน้า 3.6-6 – 3.6-7) ดังนี้ 

 (1) คัดเลือกแม่โคบรามันลูกผสมจากเกษตรกร จ านวน 5,000 ตัว น ามาผสมเทียมกับ
น้ าเชื้อชาโลเลส์ เพ่ือผลิตลูกโคเพศผู้ โดยแม่โคจะตั้งท้องประมาณ 9 เดือน  ซึ่งในขั้นตอนนี้จะใช้เวลา
ประมาณ 1 ปี 

 (2) เมื่อลูกโคในข้อ 1 คลอด จนลูกโคหย่านมเมื่ออายุ 7-8 เดือน จึงด าเนินการคัดลูกโค
เพศผู้ จ านวน 300 ตัว เพื่อท าการทดสอบอัตราการเจริญเติบโตและสุขภาพด้านอ่ืนๆ โดยจะเลี้ยงประมาณ 
4 เดือน 

 (3) คัดลูกโคในข้อ 3 จ านวน 50 ตัว เข้าทดสอบสมรรถภาพ โดยท าการเลี้ยงประมาณ 4 
เดือน จากนั้นจะคัดไว้จ านวน 10 ตัว เพื่อทดสอบน้ าเชื้อ ส าหรับโคที่ไม่ผ่านการทดสอบจ านวน 40 ตัว จะ
น าไปขุนต่อเป็นเวลา 8 เดือน จึงจ าหน่าย  

 (4) ผลิตน้ าเชื้อจากโคที่ผ่านการคัดเลือก จ านวน 10 ตัว โดยโคที่ให้น้ าเชื้อที่มีคุณภาพดี
ต้องมีอายุ 24 เดือนขึ้นไป 

 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าหากด าเนินการตามกระบวนการผลิตน้ าเชื้อ ในปีที่ 1 และปีที่ 2 จะไม่
สามารถผลิตน้ าเชื้อก าแพงแสนได้เนื่องจากต้องรอจนกว่าโคเพศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไว้ โตเต็มวัยก่อนจึงจะ
ผลิตน้ าเชื้อ ซึ่งลูกโคเพศผู้ที่ผลิตได้ในปีที่ 1 จะให้น้ าเชื้อในปีที่ 3 โคเพศผู้ที่ผลิตได้ในปีที่ 2 จะให้น้ าเชื้อในปี
ที่ 4 และโคเพศผู้ที่ผลิตได้ในปีที่ 3 จะให้น้ าเชื้อในปีที่ 5 เรื่อยๆ ไปตามล าดับ  

2.2 มก. ได้ด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ในระยะที่ 1-ระยะที่ 3 เป็นเวลา 5 ปี โดยเริ่มด าเนิน
โครงการตั้งแต่ปี 2551-2555 แล้วมีผลการด าเนินงานโครงการ ดังนี้  
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กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

จ านวน ร้อยละ 

1. คัด เลือกโคแม่ พันธุ์บราห์มัน
ลูกผสมจากเกษตรกรน ามาผสม
เท ียมด ้ว ยน้ า เ ชื ้อ  ช า โ ร เ ลส์ 
เพ่ือให้ได้ลูก 300 ตัว 

 
 

  

ระยะที่ 1 5,000 ตัว 6,498 ตัว  129.96  
ระยะที่ 2 5,000 ตัว 6,005 ตัว 120.10  
ระยะที่ 3 

 
5,000 ตัว 4,967 ตัว (ณ ธ.ค.55)   99.34 

2. คัดเลือกลูกโคในข้อ 1 อายุ 7- 8 
เดือน เข้าทดสอบสมรรถภาพ 

   
 

ระยะที่ 1 50 ตัว 50 ตัว 100.00 
ระยะที่ 2 50 ตัว 50 ตัว 100.00 
ระยะที่ 3 

 
50 ตัว 50 ตัว 100.00 

3. คัดเลือกพ่อพันธุ์เพ่ือทดสอบ
น้ าเชื้อ 

ระยะที่ 1 
ระยะที่ 2 
ระยะที่ 3 
 

 
 

10 ตัว 
10 ตัว 
10 ตัว 

 
 

10 ตัว 
10 ตัว 
10 ตัว 

 
 

100.00 
100.00 
100.00 

4. ผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งจากโคพ่อพันธุ์ 
ระยะที่ 1 
ระยะที่ 2 
ระยะที่ 3 
 

 
20,000 โด๊ส 
25,000 โด๊ส 
30,000 โด๊ส 

 
20,915 โด๊ส 
24,620 โด๊ส 

12,800 โด๊ส (ณ ธ.ค.55) 

 
104.58                 
98.48                                   
42.67 

2.3 การคืนเงินกองทุน 
มก. ได้ด าเนินการส่งคืนเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายโคขุน และน้ าเชื้อ ให้กองทุนฯ แล้ว 

รายละเอียดดังนี้ 
 
 

หน่วย: บาท 
งวดที่ แผนการน าส่ง ผลการน าส่ง 

1 2,400,000 2,400,000 
2 2,650,000 2,650,000 
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3 2,900,000 1,400,000 
รวม 7,950,000 6,450,000 

 

2.4  ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้เบิกเงินปีที่ 4 จ านวน 7,914,280 บาท เนื่องจากมีการปรับ
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินในปีงบประมาณที่ ๔ และ ๕ ใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานได้
จริงในภาคสนาม  

2.5 ข้อเสนอของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือให้การด าเนินงานของโครงการสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง และสามารถด าเนินการได้

ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มก. จึงเสนอขอความเห็นชอบปรับแผนปฏิบัติงานของโครงการ ดังนี้ 
(1) ขอปรับแผนระยะเวลาด าเนินงานและแผนการใช้เงินในปีโครงการที่ ๔ และ ปีที่ ๕  

ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานได้จริง และขอขยายระยะเวลาการด าเนินงานออกไปอีก 1 ปี จากเดิม ๗ ปี 
(๒๕๕๑-๒๕๕๗) เป็น ๘ ปี (๒๕๕๑-๒๕๕๘) โดยการปฏิบัติงานปีที่ 4 จะเริ่มด าเนินการตั้งแต่ ม.ค. 56  
จนสิ้นสุด ธ.ค. 57 และการปฏิบัติงานปีที่  5 จะเริ่มปฏิบัติงานในเดือน ม.ค. 57 สิ้นสุด ธ.ค. 58  

(2) เนื่องจากจ านวนโคเนื้อมีชีวิตในประเทศลดลงจ านวนมาก เกษตรกรจึงมีความต้องการ
น้ าเชื้อลดลง อีกทั้งน้ าเชื้อโคพันธุ์ก าแพงแสนที่ผลิตในโครงการ ระยะที่ ๑-๓ คงเหลือจ านวนมากหากจะผลิต
ให้ได้ครบตามเป้าหมายเดิมก็จะเป็นภาระด้านงบประมาณที่ต้องจ่ายในการเก็บรักษา (แช่แข็ง) เป็นจ านวน
มาก ดังนั้น เพื่อให้การผลิตน้ าเชื้อโคพันธุ์ก าแพงแสนสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร จึง ขออนุมัติ
ปรับลดเป้าหมายการผลิตน้ าเชื้อแช่แข็ง ในปีโครงการที่ 4 และ 5 ดังนี้ 

          ในปีที่ ๔ เป้าหมายเดิม จ านวน ๓๕,๐๐๐ โด๊ส  เปน็ ๑๕,๐๐๐ โด๊ส 
     ในปีที่ ๕ เป้าหมายเดิม จ านวน ๔๕,๐๐๐ โด๊ส  เป็น ๑๕,๐๐๐ โด๊ส 

  ทั้งนี้ การปรับลดเป้าหมายการผลิตน้ าเชื้อดังกล่าว จะมีผลให้รายรับที่คาดว่าจะได้จากการ
จ าหน่ายน้ าเชื้อลดลงไป จากเดิมที่คาดว่าจะได้รับในปีที่ 4 และ 5 จ านวน 4,000,000 บาท จะคงเหลือ
เพียงจ านวน 1,500,000 บาท ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ 
แผนการผลิต และแผนคืนเงินเดิม แผนการผลิต และแผนคืนเงินใหม่ 

จ านวน ราคา จ านวนเงิน จ านวน ราคา จ านวนเงิน 
ปีที่ 4 ๓5, 000 50 1,750,000 15,000 50 750,000 
ปีที่ 5 ๔๕, 000 50 2,250,000 15,000 50 750,000 

 
(3) จากข้อเสนอการปรับลดเป้าหมายการผลิตน้ าเชื้อโคพันธุ์ก าแพงแสนในข้อ 3.2 จึง

จ าเป็นต้องขอปรับแผนการส่งเงินซึ่งเป็นผลประโยชน์ของโครงการคืนกองทุน ในปีที่ ๔ และ ๕ จากเดิมที่
ต้องส่งคืนเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายโคขุนและน้ าเชื้อโคพันธุ์ก าแพงแสน จ านวน ๑๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท เป็น 
๑๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ 
แผนการคืนกองทุนฯ ใหม่ 

รวมทั้งหมด  
จ าหน่ายน้ าเชื้อ (โด๊ส)  จ าหน่ายโคพ่อพันธุ์คัดทิ้งขุน (ตัว) 

จ านวน ราคา จ านวนเงิน จ านวน ราคา จ านวนเงิน จ านวนเงิน 
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2551  -  -  -  -  -  -  - 

2552  -  -  -  -  -  -  - 

2553-54 20, 000 50 1,000,000 40 35,000 1,400,000 2,400,000 

2554-55 25, 000 50 1,250,000 40 35,000 1,400,000 2,650,000 

2555-56 30, 000 50 1,500,000 40 35,000 1,400,000 2,900,000 

2556-57 15,000 50 750,000 40 35,000 1,400,000 2,150,000 

2557-58 15,000 50 750,000 40 35,000 1,400,000 2,150,000 

รวม 105,000  5,250,000  175,000 7,000,000 12,250,000 

3. มติคณะอนุกรรมกลั่นกรองโครงการฯ 
3.1 เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปรับแผนการด าเนินงานและแผนการใช้เงินปีที่ ๔ และ 

ปีที่ ๕ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง โดยขยายระยะเวลาการด าเนินงานออกไปอีก 1 ปี จากเดิม ๗ ปี 
(๒๕๕๑-๒๕๕๗) เป็น ๘ ปี (๒๕๕๑-๒๕๕๘) และให้เริ่มปฏิบัติงานปีที่ 4 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 จน
สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2557 และเริ่มปฏิบัติงานปีที่ 5 ในเดือนมกราคม 2557  สิ้นสุดเดือนธันวาคม 
2558 

3.2 ให้ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาอนุมัต ิ 
(1) ปรับลดเป้าหมายการผลิตน้ าเชื้อแช่แข็ง ของโครงการปีที่ 4 และ ปีที่ 5  
(2) ปรับลดจ านวนเงินที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องน าส่งรายได้จากการจ าหน่ายน้ าเชื้อลง

ตามจ านวนเป้าหมายการผลิตที่ลดลงตามข้อ (1)  
(3) ปรับแผนการน าส่งเงินรายได้จากการจ าหน่ายน้ าเชื้อและโคนเนื้อคัดทิ้งซึ่ง เป็น

ผลประโยชน์ ของโครงการจากเดิมที่ต้องน าส่ง จ านวน ๑๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท  

4. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบข้อเสนอของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมติคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

โครงการ ฯ ในข้อ 3.2 หรือไม่ 
 ประธาน (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ให้ความเห็นว่า 
เนื่องจากเกษตรกรมีความต้องการน้ าเชื้อโคพันธุ์ก าแพงแสนลดลง ประกอบกับสต๊อกน้ า เชื้อฯ มีอยู่อีกเป็น
จ านวนมาก หากจะผลิตตามเป้าหมายเดิมก็จะท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษามาก ดังนั้น จึงจ าเป็นต้อง
ปรับลดปริมาณการผลิตลง และเมื่อลดปริมาณการผลิตก็ท าให้รายได้จากการจ าหน่ายน้ าเชื้อลดลงตาม
ปริมาณการผลิตที่ลดลงตามไปด้วย จึงจ าเป็นต้องปรับลดจ านวนเงินที่จะส่งคืนกองทุนฯ เช่นกัน 
มติที่ประชุม 
 1. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปรับลดเป้าหมายการผลิตน้ าเชื้อของโครงการคัดเลือกพ่อ
พันธุ์ก าแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ าเชื้อ ปีที่ 4 และปีที่ 5 ดังนี้ 

1.1 ปีที่ ๔ เป้าหมายเดิม จ านวน ๓๕,๐๐๐ โด๊ส  เป็น ๑๕,๐๐๐ โด๊ส 
1.2 ปีที่ ๕ เป้าหมายเดิม จ านวน ๔๕,๐๐๐ โด๊ส  เป็น ๑๕,๐๐๐ โด๊ส 

2. อนุมัตปิรับลดจ านวนเงินที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องน าส่งรายได้จากการจ าหน่ายน้ าเชื้อลง
ตามจ านวนเป้าหมายการผลิตที่ลดลงตามข้อ 1 ดังนี้ 
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ปีโครงการ 
แผนการผลิต และแผนคืนเงินเดิม แผนการผลิต และแผนคืนเงินใหม่ 

จ านวน ราคา จ านวนเงิน จ านวน ราคา จ านวนเงิน 
ปีที่ 4 ๓5, 000 50 1,750,000 15,000 50 750,000 
ปีที่ 5 ๔๕, 000 50 2,250,000 15,000 50 750,000 

3. อนุมัตปิรับแผนการน าส่งเงินรายได้จากการจ าหน่ายน้ าเชื้อและโคนมคัดทิ้งซึ่งเป็นผลประโยชน์ 
ของโครงการจากเดิมท่ีต้องน าส่ง จ านวน ๑๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ 

 

ปีงบประมาณ 
แผนการคืนกองทุนฯ ใหม่ 

รวมเป็นเงิน จ าหน่ายน้ าเชื้อ (โด๊ส)  จ าหน่ายโคพ่อพันธุ์คัดทิ้งขุน (ตัว) 
จ านวน ราคา จ านวนเงิน จ านวน ราคา จ านวนเงิน 

2551  -  -  -  -  -  -  - 

2552  -  -  -  -  -  -  - 

2553-54 20, 000 50 1,000,000 40 35,000 1,400,000 2,400,000 

2554-55 25, 000 50 1,250,000 40 35,000 1,400,000 2,650,000 

2555-56 30, 000 50 1,500,000 40 35,000 1,400,000 2,900,000 

2556-57 15,000 50 750,000 40 35,000 1,400,000 2,150,000 

2557-58 15,000 50 750,000 40 35,000 1,400,000 2,150,000 

รวม 105,000  5,250,000  175,000 7,000,000 12,250,000 

 
วาระที่ ๓.5 ขอปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการด าเนินโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของสหกรณ์เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถการแข่งขันข้าวไทยสู่สากล ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ฝ่ายเลขานุการ (นางราตรี พูนพิริยะทรัพย์) รายงานว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ครั้งที่ 2/2554 เมื่อ
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้เห็นชอบโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของสหกรณ์เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันข้าวไทยสู่สากล ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งเป็นโครงการที่มีระยะเวลาด าเนินการ ๖ 
ปี และมีระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ๖ ปี ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่เบิกเงินจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตรฯ โดยกองทุนสนับสนุนงบประมาณจ านวน ๕๕,๘๘๐,๔๐๐ บาท แบ่งเป็นเงินจ่ายขาด จ านวน 
๘,๗๑๔,๔๐๐ บาท และเงินยืมปลอดดอกเบี้ย จ านวน ๔๗,๑๖๖,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เบิก
เงินจากกองทุนฯ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการฯ ส าหรับปีที่ 1 (13 ธันวาคม 2554 – 12 
ธันวาคม 2555) เป็นเงินทั้งสิ้น 41,414,400 บาท แบ่งเป็นเงินจ่ายขาด 3,014,400 บาท และเงินยืมปลอด
ดอกเบี้ย 38,400,000 บาท 

การด าเนินโครงการในปีที่ 1 พบว่า มีปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. กิจกรรมการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์จ าหน่ายในแปลงเกษตรกร  
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1.1 ปริมาณการผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากปลูกและเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวได้
เพียง 1 รอบการผลิต จากเป้าหมาย 2 รอบการผลิต/ปี ท าให้มีผลผลิตเพียง 1,502.31 ตัน คิดเป็นร้อยละ 
44.16 ของเป้าหมาย (3,402 ตัน/ปี) แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงสภาพใน
โรงงาน 686.73 ตัน และเมล็ดพันธุ์ที่สหกรณ์ผลิตรอบที่ 2 (นาปรัง) อยู่ระหว่างการรวบรวมของสหกรณ์ 
จ านวน 1,124.80 ตัน ซึ่งถ้ารวม 2 กิจกรรมที่เหลือแล้ว โครงการฯ จะสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
คุณภาพดีได้จ านวน 3,313.84 คิดเป็นร้อยละ 97.41 ของเป้าหมาย (3,402 ตัน) สาเหตุที่ผลผลิตไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากสหกรณ์ที่ร่วมด าเนินโครงการ เข้าร่วมโครงการล่าช้า ส่งผลให้กิจกรรมของ
โครงการด าเนินการล่าช้าออกไป 4 เดือน จึงจ าเป็นต้องปรับแผนเพ่ือขยายระยะเวลาการด าเนินงานโครงการใน
ปีที่ 1 ออกไป ท าให้โครงการไม่สามารถเบิกเงินจากกองทุนฯ เพ่ือด าเนินโครงการในปีที่ 2 ได้ ส่งผลกระทบต่อ
การเบิกจ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่เกษตรผู้ปฏิบัติงานตรวจแปลงและส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี ซึ่ง
จ าเป็นต้องมีการจ้างอย่างต่อเนื่อง  

1.2 จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีเพียง 287 ราย ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมาย (360 
ราย) ในขณะที่พ้ืนที่ปลูกเป็นไปตามเป้าหมาย (3,600 ไร่) เนื่องจากสมาชิกบางรายมีพ้ืนที่ปลูกข้าวมากกว่า 
10 ไร่ต่อราย 

2. กิจกรรมการปลูกถั่วสลับกับการท านา  มีเกษตรกรบางรายที่ผลผลิตพืชตระกูลถั่ว
ได้รับความเสียหาย เนื่องจากพื้นที่นาเป็นพื้นที่ลุ่มน้ า ซึ่งไม่เหมาะกับการปลูกพืชตระกู ลถั่ว จึงมีความ
ประสงค์จะขอปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็นปลูกพืชตระกูลถั่วหรือพืชชนิดอื่นที่ให้ประโยชน์เหมือนกับพืชตระกูล
ถั่วที่เหมาะสมสลับกับการท านา 

ดังนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้มีหนังสือที่ กษ 1109/3024 ลงวันที่ 12 มีนาคม 
2556 เสนอขอปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานโครงการฯ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง ประกอบด้วย 
(1) ขอขยายระยะเวลาการด าเนินงานและการเบิกจ่ายเงินในปีที่ 1 ออกไป จากเดิมเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 
ธันวาคม 2554-12 ธันวาคม 2555 เป็นเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2554-31 มีนาคม 2556  
(2)การด าเนินงานและการเบิกจ่ายเงินในปีที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 - 31 มีนาคม 2557 
และการด าเนินงานและการเบิกจ่ายเงินในปีที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2558  
(3) ขอขยายเวลาการช าระคืนเงินยืมปลอดดอกเบี้ยเพ่ือให้สอดคล้องกับรอบการผลิตเมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์ 
และสอดคล้องกับรอบปีบัญชีของสหกรณ์ที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคมของทุกปี โดยช าระคืนครั้งที่ 1 ภายใน
วันที่ 30 เมษายน 2559 จ านวน 15,000,000 บาท ช าระคืนครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 
จ านวน 15,000,000 บาท ภาย และช าระคืนครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 จ านวน 
17,166,000 บาท (4) ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินส าหรับการจ้างเจ้าหน้าที่เกษตรให้สอดคล้อง
ตามระยะเวลาของแผนการปฏิบัติงานโครงการฯ (5) ขอปรับปรุงกิจกรรมจากเดิม “ปลูกพืชตระกูลถั่วสลับ
การท านา” เป็น “ปลูกพืชตระกูลถั่วหรือพืชชนิดอ่ืนที่เหมาะสมสลับกับการท านา” เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่ของเกษตรกรสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ (6) ขอปรับปรุงแก้ไขเป้าหมายของโครงการ จากเดิมที่
ก าหนดว่า “พ้ืนที่การผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จ าหน่ายรายละ 10 ไร่ จ านวน 360 ราย พ้ืนที่ปลูก 3,600 
ไร่” แก้ไขเป็น “จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 280 ราย และมีพ้ืนที่การผลิตเมล็ดพันธุ์ขั้น
พันธุ์จ าหน่ายรวม 3,600 ไร่”  

คณะอนุกรรมกลั่นกรองโครงการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/๒๕๕6 วันที่ 19 เมษายน ๒๕๕6 
พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
น าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาการปรับปรุงกิจกรรมโครงการจากเดิม “ปลูกพืชตระกูลถั่ว
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สลับการท านา” เป็น “ปลูกพืชตระกูลถั่วหรือพืชชนิดอื่นที่เหมาะสมสลับกับการท านา” และปรับปรุงแก้ไข
เป้าหมายของโครงการ จากเดิมที่ก าหนดว่า “พ้ืนที่การผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จ าหน่ายจ านวน 360 รายๆ ละ 
10 ไร่ คิดเป็นพ้ืนที่ปลูก 3,600 ไร่” เป็น “จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 280 ราย และ
พ้ืนที่การผลิตเมล็ดพันธุ์ขั้นพันธุ์จ าหน่ายไม่น้อยกว่า 3,600 ไร่” 

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงกิจกรรมจากเดิม “ปลูกพืชตระกูลถั่วสลับการท านา” เป็น “ปลูกพืชตระกูลถั่วหรือพืชชนิดอ่ืน
ที่เหมาะสมสลับกับการท านา” และการปรับปรุงเป้าหมายจากเดิมที่ก าหนดว่า “พ้ืนที่การผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้น
พันธุ์จ าหน่ายจ านวน 360 รายๆ ละ 10 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ปลูก 3,600 ไร่” เป็น “จ านวนสมาชิกที่เข้า
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 280 ราย และพ้ืนที่การผลิตเมล็ดพันธุ์ขั้นพันธุ์จ าหน่ายไม่น้อยกว่า 3,600 ไร่ ”
หรือไม ่

กรรมการ (นางเยาวลักษณ์  มานะตระกูล ผู้แทนส านักงบประมาณ) ให้ข้อคิดเห็นว่า 
การขอปรับปรุงกิจกรรมเป็นการปลูกพืชชนิดอ่ืนที่เหมาะสมสลับกับการท านา ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นพืชใดอาจ
ท าให้ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการได้ เนื่องจากวัตถุประสงค์ของโครงการต้องการให้ปลูกพืชที่บ ารุงดินสลับ
กับการท านา 

ประธาน (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) มี
ความเห็นว่าควรปรับเปลี่ยนข้อความจาก “พืชชนิดอ่ืนที่เหมาะสมสลับกับการท านา” เป็น “พืชปุ๋ยสดสลับ
กับการท านา” 

มติที่ประชุม 
1. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงกิจกรรมจากเดิม “ปลูกพืชตระกูลถั่วสลับการท านา” 

เป็น “ปลูกพืชตระกูลถั่วหรือพืชปุ๋ยสดสลับกับการท านา”  
2. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเป้าหมายจากเดิม “พื้นที่การผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์

จ าหน่ายจ านวน 360 รายๆ ละ 10 ไร่ คิดเป็นพ้ืนที่ปลูก 3,600 ไร่” เป็น “จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 280 ราย และพ้ืนที่การผลิตเมล็ดพันธุ์ขั้นพันธุ์จ าหน่ายไม่น้อยกว่า 3,600 ไร่” 

 
วาระที่ ๓.6 ขอเพิ่มค่าตอบแทนส าหรับลูกจ้างกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นายเอกราช ตรีลพ) รายงานที่ประชุมว่า  

๑. เรื่องเดิม 
  มติคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศ ครั้งที่ 2/๒๕๕5 เมื่อวันที่ 13 กันยายน ๒๕๕5 อนุมัติค่าใช้จ่าย
ส าหรับปฏิบัติงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของ
ประเทศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕6 (๑ ตุลาคม ๒๕๕5 – ๓๐ กันยายน ๒๕๕6) ส าหรับจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราว อัตราจ้างตามระเบียบพนักงานราชการ เพ่ือปฏิบัติงานในกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 
จ านวน ๕ อัตรา เป็นเงิน 945,000  บาท ดังนี้ 
  ๑. ค่าจ้างชั่วคราว จ านวน 841,200 บาท ประกอบด้วย 
    ๑) นักวิชาการการเงิน  ๒ อัตรา เป็นเงิน    336,480  บาท 
    ๒) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา เป็นเงิน   ๑68,240  บาท 
    ๓) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๒ อัตรา เป็นเงิน   336,480  บาท 
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  ๒. ค่าครองชีพพิเศษ    จ านวน  58,800 บาท 
  ๓. เงินสบทบกองทุนประกันสังคม    จ านวน  45,000 บาท 

๒. ข้อเท็จจริง 
  ๒.๑ กระทรวงการคลัง มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๘/ว 3๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม 
2556 แจ้งว่าเพ่ือให้การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้ างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ประเภททุน
หมุนเวียน สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ให้มีการปรับอัตราเงินเดือนแรก
บรรจุ และการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2556 และวันที่ 1 มกราคม 2557 ให้หน่วยงานของรัฐเจ้าสังกัดของทุนหมุนเวียนด าเนินการ
ปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของทุนหมุนเวียน โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงการคลังประกาศก าหนดโดยอนุโลม กล่าวคือ “ให้ปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราววุฒิปริญญา
ตรี กลุ่มงานบริหารทั่วไป จากเดิมอัตราค่าจ้าง 14,020 บาท/เดือน เป็นอัตราค่าจ้าง 15,960 บาท/
เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556  
  ๒.๒ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) มีหนังสือ ที่ นร ๑๐๐๘.๕/7 ลงวันที่ ๒1 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕6 ได้แจ้งการปรับค่าตอบแทนของพนักงานราชการตามประกาศ คพร. เรื่อง ค่าตอบแทนของ
พนักงานราชการ (ฉบับที่  6) พ.ศ. ๒๕๕6 ปรับบัญชีก าหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้ ได้รับปริญญา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้ว หรือผู้ที่มีทักษะประสบการณ์ของพนักงานราชการ โดยผู้มี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มงานบริหารทั่วไปเช่นเดียวกับข้อ 2.1  

๓. ข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการฯ 
  ๓.๑ เพ่ือให้อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ผู้ที่มี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ได้รับค่าจ้างสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ ในข้อ 2.1 และ 2.2 ดังนั้น จึงเห็นสมควรปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้าง
ชั่วคราวกองทุนฯ โดยให้ได้รับอัตราค่าจ้างจากเดิม 14,020 บาท/เดือน เป็น 15,960 บาท/เดือน มีผล
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕6 ทั้งนี้ จ าเป็นต้องเสนอขออนุมัติค่าใช้จ่ายส าหรับปฏิบัติงานกองทุนฯ เพ่ิมขึ้น 
จ านวน 43,200  บาท จากเดิมที่ได้รับอนุมัติเพ่ือเป็นค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน จ านวน 945,000  บาท 
เป็น 988,200 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
   ๑) ค่าจ้างรายเดือน    43,200 บาท 
   ๒) ค่าครองชีพพิเศษ        -  บาท 
   ๓) เงินสมทบประกันสังคม       -  บาท 
  ๓.๒ ให้ความเห็นชอบ ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ที่มีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวภายใต้โครงการต่างๆ ด าเนินการปรับอัตรา
ค่าจ้างให้กับลูกจ้างชั่วคราว โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังประกาศก าหนด
โดยอนุโลม ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ อย่างไรก็ดีหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการจะต้องมีเงินกองทุนฯ ภายใต้โครงการต่างๆ เพียงพอในการจ่ายเงินดังกล่าว  โดยให้ถัวจ่ายจาก
ค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้อนุมัติไว้แล้วในทุกกิจกรรม ซึ่งต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ
เป้าหมายและความส าเร็จของโครงการ  



32 
 

  ประธาน (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) กล่าวว่า 
ประเด็นจะอยู่ที่ว่า ค่าจ้างลูกจ้างโครงการที่ปรับเพ่ิมขึ้นจะมีผลกระทบต่อเงินโครงการหรือไม่ ถ้าไม่มีการ
ปรับเพิ่มวงเงินโครงการ ก็ไม่น่าจะเก่ียวข้องกับกองทุนฯ 
  ฝ่ายเลขานุการฯ (นายเอกราช ตรีลพ) กล่าวว่า เคยมีประเด็นค าถามจากหน่วยงาน
เจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนฯ ว่า โครงการจะปรับค่าจ้างลูกจ้างโครงการเป็น 15,960 บาท 
ให้สอดคล้องกับหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังฯ ได้หรือไม่ เนื่องจากเวลาที่หน่วยงานเจ้าของโครงการ
จะด าเนินกิจกรรมต่างๆ จะยึดตามกิจกรรมเดิมที่ได้ขอกับกองทุนฯ ซึ่งมีการระบุอัตราค่าจ้างไว้ ทั้งนี้
หน่วยงานเจ้าของโครงการเข้าใจว่า ถ้าโครงการจะมีปรับเปลี่ยนอะไรก็ตามจากกิจกรรมเดิมที่ขอไว้ กับ
กองทุนฯ จ าเป็นต้องให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ หรือคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ มีมติ
เห็นชอบก่อน 
  ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์)  กล่าวว่า ประเด็นนี้ เคยน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ตั้งแต่รัฐบาลมีประกาศปรับค่าจ้างที่ต่ ากว่า 15,000 บาท ให้เพ่ิมขึ้นเป็น 
15,000 บาท ซึ่งตอนนั้นที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ 
ปรับค่าจ้างได้ แต่ต้องอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของโครงการ ซึ่งต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ
เป้าหมายและความส าเร็จของโครงการ 
  ประธาน (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) กล่าวว่า 
กองทุนฯ จะสนับสนุนเงินโครงการ เป็นก้อนใหญ่ๆ ไป ดังนั้นโครงการจะปรับค่าจ้างลูกจ้างโครงการขึ้น
หรือไม่ ก็ข้ึนอยู่กับการบริหารจัดการของโครงการ แต่ถ้ากองทุนฯ อนุมัติให้โครงการต่างๆ เพ่ิมเงินค่าจ้างให้
ลูกจ้างได้โดยให้ใช้วงเงินเดิม แล้วโครงการจะมีเงินจากส่วนไหนมาเพ่ิมให้ลูกจ้างนอกเสียจากไปดึงเงินมาจาก
กิจกรรมอื่นๆ ในโครงการ ซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินโครงการ ในทางกลับกันถ้าโครงการไม่ปรับเพ่ิม
เงินให้ก็จะส่งผลกระทบต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ ซึ่งลูกจ้างอาจฟ้องร้องได้ว่ากองทุนฯ อนุมัติให้ปรับ
เพ่ิมเงินเดือนแต่หน่วยงานไม่เพ่ิมเงินเดือนให้ ดังนั้นในประเด็นการปรับเพ่ิมเงินเดือนลูกจ้างของโครงการ
ต่างๆ ควรเป็นเรื่องของหน่วยงานไปพิจารณา ส่วนประเด็นเพ่ิมอัตราค่าจ้างลูกจ้างกองทุน เห็นชอบไม่
ขัดข้อง 

มติที่ประชุม 
1. เห็นชอบการปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวกองทุนฯ ที่ปฏิบัติงานในส านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตรซึ่งท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการกองทุนฯ โดยอิงค่าตอบแทนตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับอัตราค่าจ้างเพ่ิมขึ้น
จากเดิม 14,020 บาท/เดือน เป็น 15,960 บาท/เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕6 จนถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2556 และปรับเพ่ิมข้ึนเป็น 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป 

2. อนุมัติค่าใช้จ่ายส าหรับปฏิบัติงานกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ 2556 เพ่ือเป็น
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน เพ่ิมข้ึน 43,200 บาท จากเดิม 945,000 บาท เป็น 988,200 บาท 

 

วาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อทราบ 
วาระที่ 4.1 รายงานผลการประเมินกองทุนฯ ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ 

ผู้ชี้แจง (ดร.ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย) 
รายงานที่ประชุมว่า 



33 
 

1. ความเป็นมา 
 กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ได้

ด าเนินการสนับสนุนเงินผ่านส่วนราชการที่รับผิดชอบตามสายงาน เพ่ือน าไปปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ตามความต้องการของสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2549 ถึงปัจจุบัน รวม 14 โครงการ วงเงินรวม 544.79 ล้านบาท ในสินค้าข้าว โคเนื้อ     โคนม ชา ปาล์ม
น้ ามัน สุกร และกาแฟ แม้ว่ากองทุนฯ ได้จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ด าเนินการติดตามประเมินผลรายโครงการ แต่ที่ผ่านมายังไม่มีการประเมินการด าเนินงานโดยรวมของกองทุนฯ 
ดังนั้นคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร จึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อ
วันที่ 30 กันยายน 2554 ให้ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาซึ่งเป็นองค์กรกลาง ประเมินการด าเนินงานของกองทุน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดยให้ประเมินผลงานของ
กองทุนฯ ในลักษณะ Performance Assessment ทั้งในแง่การบริหารจัดการ (Management) กระบวนการ 
(Process) ตลอดจนการบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ เพื่อหาจุดเด่นที่สมควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
พร้อมทั้งหาจุดด้อยที่ควรปรับปรุงเพ่ือให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้ามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งเพ่ือให้ได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุนฯ และ
ความส าเร็จของโครงการต่างๆ ที่น าเงินกองทุนฯ ไปด าเนินการเพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินมาใช้ส าหรับ
แก้ไขปัญหาในการด าเนินงานกองทุนฯ ตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพของกองทุนฯ และโครงการให้สนอง
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ิมมากขึ้น 

2. สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์หลัก คือ เพ่ือการประเมินการด าเนินงานของกองทุนฯ และ

ประเมินผลกระทบของการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเสรีทางการค้า 
รวมถึงวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา และอุปสรรคของการด าเนินงานของกองทุนฯ ตลอดจนก าหนดแนว
ทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานเพ่ือให้สามารถสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ิมขึ้น 
โดยรวมแล้วสามารถสรุปประเด็นปัญหาในการด าเนินงานของกองทุนฯ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ศักยภาพการด าเนินงานของกองทุนฯ ดังนี้  

2.1. ปัญหาในการด าเนินงานของกองทุน 
   ในช่วงที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปี 2554 กองทุนฯ ได้ให้ความช่วยเหลือด้าน
เงินทุนแก่เกษตรกรทั้งในรูปของเงินจ่ายขาดและเงินทุนหมุนเวียนภายใต้การด าเนินโครงการต่างๆ รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 640 ล้านบาท โดยเน้นให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะแก่เกษตรกรที่เข้าใจถึงปัญหาและต้องการ
ความช่วยเหลืออย่างแท้จริง อย่างไรก็ดี การด าเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนฯ ต้องประสบกับปัญหาหรือ
อุปสรรคหลายประการ ได้แก่   

2.1.1 รูปแบบการบริหารกองทุนฯ ที่ขาดความคล่องตัว ซึ่งพิจารณาได้จากโครงสร้าง
การบริหารของกองทุนฯ กล่าวคือ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการฯ มีโครงสร้างขนาดใหญ่ โดยเฉพาะองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ส่วนใหญ่เป็น
ข้าราชการระดับสูง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน ซึ่งมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบหลักใน
งานประจ าของตนเองมากอยู่แล้ว แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเข้ามาท าหน้าที่พิจารณาอนุมัติโครงการที่มีการ
ยื่นเสนอขอรับทุนกับกองทุนฯ ด้วยเงื่อนไขต่างๆ ของกรรมการและอนุกรรมการ โดยรวมจึงท าให้
กระบวนการพิจารณาอนุมัติโครงการต่างๆ ขาดความคล่องตัวและมักต้องใช้เวลายาวนาน หากพิจารณาจาก
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ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ อ านาจการตัดสินใจอนุมัติโครงการอยู่ที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ เท่านั้น มีเพียงบางกรณีที่คณะกรรมการบริหารฯ มีมติให้เจ้าของโครงการด าเนินการแก้ไข
รายละเอียดโครงการและมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาอนุมัติได้  นอกจากนั้น 
ระเบียบกระทรวงฯ ที่ใช้บังคับกองทุนฯ ไม่ได้ระบุถึงข้อปฏิบัติหรือข้อผูกพันเชิงสัญญาที่ก าหนดความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) ของกรรมการและอนุกรรมการ จึงท าให้ไม่มั่นใจได้ว่า
กรรมการและอนุกรรมการต่างๆ จะทุ่มเทเวลาและความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ให้กับงานกองทุนฯ  
  2.1.2 ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ กองทุนฯ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินทุนแบบอัตโนมัติในแต่
ละปี แต่จ าเป็นต้องจัดท าค าของบประมาณตามปฏิทินงบประมาณประจ าปีในลักษณะ Rolling Plan แบบปีต่อ
ปี ซึ่งก็ไม่ท าให้มั่นใจได้ว่ากองทุนฯ จะได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณในปีนั้นๆ ที่ผ่านมาใน ช่วง 6 ปีของการ
ด าเนินงาน กองทุนฯ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลน้อยกว่ามติ คณะรัฐมนตรีครั้งแรกเริ่ม 
(งบประมาณปีละ 1,000 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 10 ปี) ค่อนข้างมาก โดยได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้นเพียง
ร้อยละ 10.67 ของงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเริ่มแรกและในบางปีรัฐบาลไม่ได้จัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมเติมให้แก่กองทุนฯ โดยรวมแล้ว ความไม่แน่นอนในการจัดสรรเงินงบประมาณนับเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญต่อ
การด าเนินงานของกองทุนฯ นอกจากนั้น กองทุนฯ ถูกจ ากัดด้วยข้อกฎหมายท าให้ไม่สามารถบริหารการเงินให้
เกิดดอกผลได้ด้วยตนเอง 
  2.1.3 รูปแบบการจัดการและการด าเนินงานของฝ่ายกองทุนฯ แม้ว่าในหลายปีที่ผ่าน
มา กองทุนฯ ได้พยายามปรับปรุงระเบียบและวิธีปฏิบัติให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น แต่ด้วยเหตุที่กองทุนฯ เป็น
ส่วนงานที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นใหม่โดยที่รูปแบบการจัดการของกองทุนฯ มีลักษณะเสมือนการมอบหมายงาน
บางส่วนให้หน่วยงานอ่ืนทั้งที่อยู่ภายในและนอกการก ากับของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรด าเนินกา ร 
(Outsourcing) จึงท าให้การบริหารงานของกองทุนฯ มีข้อจ ากัดพอสมควร และยากที่จะควบคุมการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบเวลาได้ โดยสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น การให้ความร่วมมือ
ของเจ้าของโครงการในการปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการ กฎระเบียบการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการ เป็นต้น นอกจากนั้น การมอบหมายให้ส่วนราชการอ่ืนๆ ด าเนินการแทนนั้น แต่ก็ต้องยอมรับว่า
ส่วนราชการเหล่านั้นมีภาระงานประจ ามากอยู่แล้วและไม่สามารถเพ่ิมอัตราก าลังคนได้โดยง่าย  

นอกจากนั้น ฝ่ายจัดการของกองทุนฯ มีบุคลากรเพียง 11 คน โดยที่อ านาจการตัดสินใจหลัก
โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ และการพิจารณาอนุมัติโครงการ 
ขึ้นอยู่กับกรรมการและอนุกรรมการที่มาจากหน่วยงานอ่ืนๆ ซึ่งมักมีข้อจ ากัดด้านเวลาและไม่มีข้อผูกพันเชิง
สัญญา (No Commitment) ที่บังคับให้กรรมการหรืออนุกรรมการต้องทุ่มเทเวลาและความสามารถให้กับงาน
ของกองทุนฯ  รูปแบบดังกล่าวได้สร้างข้อจ ากัดแก่กองทุนฯ เพราะกระบวนการพิจารณาอนุมัติโครงการ โดย
หลักขึ้นอยู่กับคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่ารูปแบบการจัดการเช่นนี้ท าให้การขับเคลื่อนและผลักดันโครงการเป็นไป
ได้ค่อนข้างช้า 

ส าหรับการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ นั้น กองทุนฯ ยังไม่มี
การจัดท าฐานข้อมูลเพื่อชี้วัดผลส าเร็จที่แท้จริงของการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร (ผลลัพธ์) และยังไม่มี
กระบวนการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินโครงการภายหลังโครงการสิ้นสุดลง (Post-Evaluation) และ
ประเด็นปัญหาที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ กองทุนฯ ยังด าเนินการประชาสัมพันธ์ไม่กว้างขวางเพียงพอ 
แม้ว่าที่ผ่านมาได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์กองทุนฯ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงข้อมูล
ข่าวสารของกองทุนฯ ได้โดยตรง และพบว่ามีเกษตรกรอีกจ านวนมากที่ยังไม่รู้จักกองทุนฯ และไม่รู้ว่า
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กองทุนฯ มีบทบาทอะไรบ้าง และประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างไร เป็นต้น  การที่
เกษตรกรต่างๆ ไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ย่อมท าให้เสียโอกาสในการปรับตัวและสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน  ฉะนั้น การประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่กองทุนฯ ควรรีบด าเนินการ 
  2.1.4 ประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายผู้ขอทุนสนับสนุนโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร 
สถาบันทางการเกษตร ยังขาดความรู้และความเชี่ยวชาญในการเขียนข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับเงินทุน
สนับสนุนจากกองทุนฯ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน จึงท าให้ต้องมีการปรับแก้ข้อเสนอ
โครงการหลายครั้ง  นอกจากนั้น หน่วยงานรับผิดชอบโครงการยังไม่สามารถบริหารโครงการให้เป็นไปตาม
แผนงานที่วางไว้ได้อย่างครบถ้วน เนื่องจากงานของกองทุนฯ เป็นงานฝากเพ่ิมเติมนอกเหนือจากงานใน
หน้าที่หลักซ่ึงหน่วยงานเหล่านั้นมีมากอยู่แล้ว 
 2.2. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงศักยภาพการด าเนินงานของกองทุนฯ 
  2.2.1 การปรับแนวทางการพิจารณาโครงการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมี
ประสทิธิภาพสูงขึ้น 
   (1) การมอบอ านาจให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ สามารถพิจารณาอนุมัติโครงการ
ได้โดยไม่ต้องผ่านคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการพิจารณาอนุมัติโครงการ ซึ่งเดิมที
ตามวิธีปฏิบัติเดิมของกองทุนฯ ข้อเสนอโครงการทุกโครงการต้องน าเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอนุมัติของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  อย่างไรก็ดี เพ่ือให้การก ากับดูแลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการฯ เป็นไปอย่างถูกต้องและตรวจสอบได้  คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ต้องก าหนดขอบเขตอ านาจ 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ให้ชัดเจน เช่น ประเภทโครงการและ
เพดานวงเงินอนุมัติสูงสุดที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ สามารถด าเนินการและตัดสินใจแทน
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้ 
   (2) การปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการบริหารฯ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ให้มี
หน่วยงานและ /หรือบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการตลาดภาคเกษตร และอ่ืนๆ ให้ครอบคลุมห่วงโซ่
การผลิต  เข้ามาเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการ  อย่างไรก็ดี การปรับเปลี่ยนโครงสร้างไม่ควรเน้นเพิ่มจ านวน
กรรมการหรืออนุกรรมการ แต่ควรให้ความส าคัญมากขึ้นกับคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ 
ของกรรมการและอนุกรรมการ แทนที่จะก าหนดให้กรรมการส่วนใหญ่เข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหารฯ หรือ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ในรูปของกรรมการโดยต าแหน่ง  ส าหรับประเด็นการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามา
เป็นกรรมการหรืออนุกรรมการนั้น จ าเป็นต้องมีการปรับแก้ระเบียบฯ โดยลดจ านวนกรรมการโดยต าแหน่งลง 
และใช้วิธีการสรรหาแทน โดยจ าเป็นต้องก าหนดกรอบและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและสรรหากรรมการหรือ
อนุกรรมการ เช่น ผู้ที่จะได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการเกษตร 
เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ การเงินและการคลัง การตลาด เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
โครงการและตัดสินใจ 
  (3) กองทุนฯ ควรน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารฯ เพ่ือจัดท าและก าหนดขอบเขตการให้
เงินทุนสนับสนุนประจ าปีและเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ ควรแบ่งโครงการที่จะสนับสนุนออกเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มโครงการที่จะให้การสนับสนุนเร่งด่วนซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบพิจารณาพิเศษที่รวดเร็ว (Fast Track 
System)  และ กลุ่มโครงการ/สินค้าทั่วไปที่สามารถขอรับเงินทุนสนับสนุนแต่ยังคงพิจารณาตามองค์ประกอบ
และหลักเกณฑ์เบื้องต้นที่ระบุไว้ในระเบียบคณะกรรมการบริหารฯ อย่างไรก็ดี การด าเนินการในระบบ Fast 
Track นั้น ควรให้ความส าคัญกับ 2 เรื่อง ได้แก่ (ก) กรอบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกรณีที่โครงการขอเงิน
สนับสนุนจากกองทุนฯ เข้าข่ายหรือสามารถเข้าสู่กระบวนการพิจารณาพิเศษที่รวดเร็ว (Fast Track System) 
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เช่น โครงการที่ขอรับเงินทุนสนับสนุนในรูปของเงินทุนหมุนเวียนและเกิดขึ้นในลักษณะของการร่วมลงทุน
ระหว่างกองทุนฯ กับ เจ้าของโครงการ เป็นต้น (ข) กรอบความร่วมมือในการลงทุนระหว่างกองทุนฯ กับ 
หน่วยงานอ่ืน (Co-financing) โดยการก าหนดสัดส่วนในการร่วมลงทุน เพ่ือสร้างความเป็นเจ้าของโครงการและ
การมีส่วนร่วม ลดปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมชักน าความเสี่ยง (Moral Hazard) 
 (4) การปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับการ
สนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับรายละเอียด เนื้อหา และเอกสารที่จะต้องยื่นประกอบการ
พิจารณา โดยข้อเสนอโครงการต้องมีการจัดท ากรอบแนวทางการจัดการกับปัญหาและความเสี่ยงที่อาจ
เกิดข้ึนได้จากการด าเนินโครงการ 

  2.2.2 การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเน้น
เสริมสร้ างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายใน และจัดหาบุคคลภายนอกเข้ ามาเป็น 
ที่ปรึกษา  
  ด้วยเหตุที่หน่วยงานราชการไม่สามารถเพ่ิมจ านวนบุคลากรได้อย่างอิสระเนื่องจากข้อจ ากัดโดย
กฎของ ก.พ. แม้ว่าจะแก้ไขด้วยการตั้งคณะอนุกรรมการฯ/คณะท างานฯ ขึ้น โดยดึงผู้เชี่ยวชาญภายนอกเข้ามา แต่
ในทางปฏิบัติก็ไม่สามารถทดแทนการมีพนักงานประจ าที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่ต้องการ 
ดังนั้น กองทุนฯ อาจใช้ทางเลือกด้วยการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา โดยระบุสัญญาว่าจ้างเป็นรายปี เพราะ
การว่าจ้างในต าแหน่งที่ปรึกษาสามารถว่าจ้างได้ในอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่า และสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษายังผูกมัด
ให้ที่ปรึกษาต้องท าหน้าที่ตามกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบที่ก าหนด ซ่ึงแตกต่างจากการเข้ามาในรูปของ
อนุกรรมการที่ไม่ได้มีข้อผูกพันเชิงสัญญาใดๆ 
 2.2.3 การประเมินผลส าเร็จของการจัดตั้งกองทุนฯ โดยใช้ผลลัพธ์ (Outcome) เป็นตัวตั้ง  
  โดยการจัดท าตัวชี้วัดผลส าเร็จเชิงปริมาณและคุณภาพเพ่ือช่วยให้กองทุนฯ สามารถประเมิน
ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับในระยะกลาง ไม่ใช่เป็นเพียงประโยชน์ที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับใน
ช่วงเวลาของการด าเนินโครงการ ทั้งนี้ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรในการ
ด าเนินงานต่อไปนี้ 
   (1) หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องวางกรอบการท างานที่ช่วยให้เกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการ จัดท าบันทึกข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลพ้ืนฐานในการประเมินผลส าเร็จ (ปัจจุบันหน่วยงาน
เจ้าของโครงการเท่านั้นที่ต้องจัดท าและจัดเก็บข้อมูลในระดับโครงการ ไม่ใช่ระดับเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
  (2) การประเมินผลภายหลังโครงการสิ้นสุดเป็นระยะ (Post-Evaluation) โดยอาจ
ด าเนินการโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอกและศูนย์ประเมินผลของ สศก. แทนที่จะเป็นหน้าที่
ของศูนย์ประเมินผล ที่มีภาระหน้าที่มากและอาจติดประเด็นการทับซ้อนของผลประโยชน์ (Conflict of 
Interest) เนื่องจากศูนย์ประเมินผลฯ เป็นหน่วยงานที่มีต้นสังกัดเดียวกับกองทุนฯ 
    (3) การท าข้อตกลงกับหน่วยงานรับผิดชอบโครงการในการจัดท าฐานข้อมูลและจัดเก็บ
ข้อมูลเชิงลึกตลอดระยะเวลาที่ด าเนินโครงการและภายหลังโครงการสิ้นสุดอีก 3-5 ปี โดยที่ข้อมูลต้องได้รับ
การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนั้น ก าหนดให้กองทุนฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกต่างๆ 
ที่หน่วยงานรับผิดชอบโครงการเก็บรวบรวมได้อย่างสะดวกและคล่องตัว เพ่ือให้กองทุนฯ มีข้อมูลในการ
ประเมินผลการด าเนินงานแต่ละโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2.2.4 การปรับแนวทางการประชาสัมพันธ์ให้มีความครอบคลุมทั่วถึงยิ่งขึ้น 
   เนื่องจากผลการส ารวจได้ชี้ให้เห็นว่ามีเกษตรกรเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
โดยตรงจากกองทุนฯ และไม่รู้ว่ากองทุนฯ มีบทบาทหน้าที่อย่างไร  ดังนั้น การประชาสัมพันธ์จึงเป็นเรื่อง
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เร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ เนื่องจากเกษตรกรที่ไม่มีข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น ย่อมไม่สามารถเข้าถึงความ
ช่วยเหลือจากทางการหรือหน่วยงานของภาครัฐและสูญเสียโอกาสในการปรับตัวและวางแผนรองรับ  อย่างไร
ก็ดี การประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพต้องพิจารณาถึงแหล่งที่จะสื่อสารข้อมูล  (สื่อ) ข้อมูลข่าวสารและ
วิธีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เกษตรกรเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย การจัดท าข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่เข้าใจได้ง่าย 
และด าเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
  2.2.5 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ   
   การก าหนดให้ข้อเสนอโครงการต้องท าการประเมินและแนวทางจัดการความเสี่ยง  
(Risk Assessment and Management) การสนับสนุนโครงการที่ใช้เงินทุนในรูปของเงินหมุนเวียนที่สามารถสร้าง
ประโยชน์แก่เกษตรกรในระยะยาวให้มากขึ้นและควรปรับลดน้ าหนักแก่โครงการในรูปเงินจ่ายขาด รวมถึงการ
พิจารณาให้การสนับสนุนเงินทุนจ่ายขาดแก่โครงการอบรมต่างๆ โดยให้ความส าคัญกับเนื้อหาของการฝึกอบรม 
การจัดกลุ่มอบรมให้เหมาะสมกับพ้ืนฐานความรู้ของเกษตรกร การก าหนดสถานที่อบรมที่เหมาะสม รวมถึงการ
ผสมผสานความรู้เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผสมผสานความรู้สมัยใหม่เข้าไปในเนื้อหาการอบรม 
นอกจากนั้น การด าเนินโครงการอาจให้ความส าคัญเพ่ิมขึ้นกับการจัดท าต าราและเผยแพร่เนื้อหาความรู้ที่อบรม 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรทั้งหลายที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ 
  ประธาน (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) กล่าวว่า ฝ่าย
เลขานุการฯ รับข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินกองทุนฯ ของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ
ไทย ไปพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานของกองทุนฯ 
มติที่ประชุม 
  รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมิน
กองทุนฯ ของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ไปพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานของกองทุนฯ ต่อไป 

วาระท่ี 4.2  ผลการประเมินการด าเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ประจ าปี 2555 

ฝ่ายเลขานุการ (นางราตรี พูนพิริยะทรัพย์) รายงานว่า กองทุนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศได้ท าบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการ
ด าเนินงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๕ กับกระทรวงการคลัง ซึ่ง
ก าหนดเกณฑ์วัดการด าเนินงานของกองทุนฯ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านปฏิบัติการ ด้านการสนอง
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน โดยมีตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 
๑๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ร้อยละของเงินกองทุนฯ ที่ได้อนุมัติ 2) ร้อยละการจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินของ
โครงการ 3) ร้อยละของเงินกู้/ยืมที่รับช าระคืนตามแผนการรับคืนเงินกู้/ยืมของโครงการ ๔) การจัดส่งรายงานการ
รับและการใช้จ่ายเงินฯ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๗๐ ให้กรมบัญชีกลาง 5) ร้อยละ
ความส าเร็จในการติดตามการด าเนินงานของโครงการตามแผนงาน 6) ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 7) คุณภาพการให้บริการและการประชาสัมพันธ์ 8) บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน 9) การ
บริหารความเสี่ยง 10) การควบคุมภายใน 11) การตรวจสอบภายใน 12) การบริหารจัดการสารสนเทศ และ 
13) การบริหารทรัพยากรบุคคล  

กรมบัญชีกลางได้แจ้งผลการประเมินการด าเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรฯ ประจ าปี 2555 ว่าผลการด าเนินงานอยู่ที่ระดับ 4.3740 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับดี – ดีมาก  

มติที่ประชุม 
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รับทราบ 
 
วาระที่ 4.3  ปรับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการทุนหมุนเวียน 
 ฝ่ายเลขานุการฯ (นายเอกราช ตรีลพ) รายงานที่ประชุมว่า ด้วยกรมบัญชีกลางมีหนังสือ 
ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/ว 169 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 แจ้งว่า เห็นสมควรปรับอัตราค่าตอบแทน/
เบี้ยประชุม ของกรรมการในคณะกรรมการบริหารทุนหมุน เวียน อนุกรรมการ หรือคณะท างาน ที่
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนแต่งตั้ง ดังนี้ 

1. กรรมการ ในอัตราคนละไม่เกิน 2,400 บาท/ครั้ง/เดือน ส าหรับอนุกรรมการหรือ
คณะท างาน ที่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนแต่งตั้งให้ได้รับค่าตอบแทน/เบี้ยประชุม ในอัตราคนละไม่
เกิน 1,600 บาท/ครั้ง/เดือน 

2. ประธานกรรมการ หรือประธานอนุกรรมการ ประธานคณะท างาน ให้ได้รับค่าตอบแทน/
เบี้ยประชุม เพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งในสี่ที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะท างานในข้อ 1 ได้รับ แล้วแต่กรณี 

3. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน/เบี้ยประชุม ให้เบิกจ่ายส าหรับในเดือนที่มีการประชุมไม่เกินเดือน
ละ 1 ครั้ง 

 
กรรมการ (นางสาวสีค า เจนหัตถการกิจ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง) ให้ความเห็นว่า อัตราค่าเบี้ย

ประชุมตามหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลางนั้น จะใช้ค าว่าคนละไม่เกิน 2,400 บาท/ครั้ง/เดือน ในกรณี
ของคณะกรรมการ และอนุกรรมการคนละไม่เกิน 1,600 บาท/ครั้ง/เดือน นั่นคือ จะจ่ายค่าเบี้ยประชุม
เท่าใดก็ได้แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กรมบัญชีกลางก าหนด ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการว่า
สมควรจ่ายในอัตราเท่าใด หรือจะจ่ายเท่ากับอัตราเดิมก็ได้ คือ กรรมการคนละ 1,200 บาท/ครั้ง 
อนุกรรมการคนละ 800 บาท/ครั้ง 

ประธาน (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  ให้
ความเห็นว่า ในเมื่อกรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งให้ปรับอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
และคณะท างาน ซึ่งได้ก าหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมมาด้วยแล้ว ก็ควรใช้อัตราค่าเบี้ยประชุมตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด คือ กรรมการคนละไม่เกิน 2,400 บาท/ครั้ง/เดือน อนุกรรมการและคณะท างาน 
คนละไม่เกิน 1,600 บาท/ครั้ง/เดือน 

 
มติที่ประชุม 

 เห็นชอบให้ปรับอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตร และคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ แต่งตั้ง ตามอัตราที่
กรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งเวียน 

 

วาระท่ี 4.4 สถานะการเงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นายเอกราช ตรีลพ) รายงานที่ประชุมว่า กองทุนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตรฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ – ๒๕๕๖ รวมเป็นเงิน ๖๙๘ ล้าน
บาท ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ - ธันวาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้อนุมัติเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการภายใต้กองทุนฯ รวมทั้งสิ้น ๕๙๗,๑๐๓,๔๙๓ บาท แยกเป็นเงินยืมปลอดดอกเบี้ย 
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๑๘๐,๔๒๒,๕๐๐บาท และเงินจ่ายขาด ๔๑๖,๖๘๐,๙๙๓ บาท สถานะการเงินปัจจุบัน ณ วันที่ ๓1 
พฤษภาคม ๒๕๕6 กองทุนฯ มีเงินสดจ านวน 231,125,999.95 บาท โดยในจ านวนนี้มีภาระผูกพันที่
จะต้องจ่ายให้กับโครงการต่างๆ ที่ได้อนุมัติแล้ว จ านวน 93 ,913,800.00 บาท ดังนั้น กองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ จะมีเงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน 137,212,199.95 บาท   
มติทีป่ระชุม  

รับทราบ 

วาระที่  ๔.5 รายงานผลการติดตามและประเมินโครงการที่ ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร   

จากการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ แบ่งได้เป็น  2 
ประเภท ดังนี้ 

1. โครงการที่สิ้นสุดระยะเวลาการด าเนินงาน แต่อยู่ระหว่างส่งช าระคืนเงินตามแผน 
จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 

    1.1 โครงการปรับโครงสร้างสินค้าชา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 6.82 ล้าน
บาท แบ่งเป็นเงินจ่ายขาด 1.46 ล้านบาท และเงินยืมปลอดดอกเบี้ย 5.36 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ปี โดยเริ่ม 7 กุมภาพันธ์ 2551 สิ้นสุด 6 กุมภาพันธ์ 2552 มีระยะเวลาการช าระคืน 8 ปี เริ่มช าระคืน 
6 กุมภาพันธ์ 2552 – 6 กุมภาพันธ์ 2559 ผลจากการด าเนินงานพบว่าหลังสิ้นสุดโครงการผลผลิตชาต่อ
ไร่เพ่ิมขึ้น โดยชาอัสสัมมีผลผลิตเฉลี่ย 409.61 กก./ไร่ เพ่ิมขึ้น 32.77 กก./ไร่ ชาจีนผลผลิตเฉลี่ย 
492.25 กก./ไร่ เพ่ิมขึ้น 26.10 กก./ไร่ นอกจากนี้ยังพบว่าเกษตรกรมีรายได้จากการจ าหน่ายชาอัสสัม
เพ่ิมข้ึน 268 บาท/ไร่ ชาจีนเพิ่มข้ึน 634 บาท/ไร่ ทั้งนี้ ผลการส่งช าระคืนตามแผนตั้งแต่ปี 2552-2555 
พบว่าโครงการสามารถส่งคืนเงินได้ตามแผนที่ก าหนด 

1.2 โครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสน  ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
14.77 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินจ่ายขาด 3.97 ล้านบาท เงินยืมปลอดดอกเบี้ย 10.80 ล้านบาท มี
ระยะเวลาการด าเนินงาน 3 ปี (19 ธ.ค. 2550 – 18 ธ.ค. 2553) ระยะเวลาคืนเงิน 7 ปี (เริ่มคืน 18 
ธ.ค. 54 - 18 ธ.ค. 60) ปัจจุบันได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารตลาดกลางแล้วเสร็จ และแลกเปลี่ยนโคเนื้อ
แล้ว 429 ตัว ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ที่ 2,400 ตัว/ปี สาเหตุที่ท าให้มีการแลกเปลี่ยนโคเนื้อไม่
เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากเกิดโรคปากเท้าเปื่อยระบาดส่งผลให้ตลาดกลางต้องหยุดกิจการ นอกจากนี้ใน
ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาให้สหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ จ ากัด เข้าร่วมเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการเพื่อให้โครงการมีความสามารถในการช าระคืนเพ่ิมมากขึ้น  ทั้งนี้ โครงการช าระเงินคืนตามแผนในปี 
2554 แล้ว จ านวน 580,000 บาท ส าหรับในปี 2555 มียอดค้างช าระ จ านวน 680,000 บาท ซึ่ง มก. 
ได้เสนอขอปรับแผนการช าระหนี้และขณะนี้อยู่ระหว่างน าเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ เพ่ือพิจารณา 

 
 

 2. ประเภทท่ีอยู่ระหว่างด าเนินโครงการ มีจ านวน 13 โครงการ ได้แก่ 
 2.1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามัน ได้รับจัดสรรเป็นงบประมาณจ่าย
ขาดทั้งหมด จ านวน 19.95 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินงาน 7 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค. 50 สิ้นสุด 15 
ก.พ. 57 ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 19.65 ล้านบาท โครงการได้ด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกรแล้ว 44,212 
ราย เกินกว่าเป้าหมาย 4,212 ราย 
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 2.2 โครงการปรับโครงสร้างการผลิตกาแฟแบบครบวงจร ได้รับจัดสรรเงิน จ านวน 
54.44 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินจ่ายขาด 23.21 ล้านบาท เงินยืมปลอดดอกเบี้ย 31.23 ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 4 ปี (17 ธ.ค. 52-16 ธ.ค. 56) ระยะเวลาช าระคืน 6 ปี (ปลอดช าระคืน 2 ปี 
เริ่มช าระคืน 15 มิ.ย. 55-15 มิ.ย. 60) ซึ่งผลการด าเนินงาน ปี 2555 สามารถท าตามเป้าหมายได้ตาม
ก าหนด ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 47.26 ล้านบาท โดยคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพ่ือรับการฝึกอบรม
ครบตามจ านวน 250 ราย ฝึกอบรมเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุน 4 ครั้ง วิเคราะห์สภาพ
พ้ืนที่และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงบ ารุงดิน 283 แปลง และตรวจสอบคุณสมบัติดินของเกษตรกรที่
ร่วมโครงการแล้ว 283 ชุด ทั้งนี้โครงการได้ส่งคืนเงินงวดที่ 1 ตามแผนการช าระคืนแล้ว จ านวน 5.54 
ล้านบาท ซึ่งมากกว่าแผนการช าระคืนที่ก าหนด เนื่องจากสหกรณ์มีรายได้มากกว่าที่ประมาณการไว้ 
 2.3 โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวและสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า ได้รับจัดสรรเงิน จ านวน 128.90 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินจ่ายขาด 
101.41 ล้านบาท เงินยืมปลอดดอกเบี้ย 27.50 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 4 ปี (21 ต.ค. 53 – 20 
ต.ค. 57) ระยะเวลาช าระคืน 4 ปี (ปลอดการช าระคืน 3 ปี ช าระคืนปีที่ 4 ทั้งจ านวน) ปัจจุบันเบิกจ่าย
แล้ว 104.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.87 ผลการด าเนินงานสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ 2,829 
ตัน มากกว่าเป้าหมาย 79 ตัน ด าเนินการก่อสร้างโรงปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ครบ 5 แห่ง มีการอบรมเกษตรกร 
5,571 ราย มากกว่าเป้าหมาย 79 ราย ส าหรับกิจกรรมอ่ืนๆ สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายร้อยละ 
100 
 2.4 โครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ ามันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าเพ่ือรองรับผลกระทบ
จากการเปิดเสรีการค้า AFTA ได้รับจัดสรรเป็นเงินจ่ายขาดทั้งจ านวน 100.90 ล้านบาท ระยะเวลา
โครงการ 5 ปี (1 ส.ค. 54 – 31 ก.ค. 59) ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 33.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.26 
ซึ่งผลการด าเนินงานสามารถฝึกอบรมเกษตรกรครบตามเป้าหมาย 1,000 ราย และจัดหาแปลงปลูกปาล์ม
น้ ามันได้ครบ 10,000 ไร่ อย่างไรก็ดีเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจัดหาต้นกล้าปาล์มน้ ามัน
จากเดิมให้ด าเนินการจัดซื้อเป็นการเพาะเมล็ดปาล์มน้ ามัน ท าให้ระยะเวลาด าเนินงานเพ่ิมขึ้น 10 -12 
เดือน ดังนั้น คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ จึงมีมติเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 เห็นชอบให้กรมส่งเสริม
การเกษตรขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการและการใช้เงิน จากเดิมครบก าหนด 31 กรกฎาคม 2557 
เป็นครบก าหนด 31 กรกฎาคม 2559 
 2.5 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของสหกรณ์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการ
แข่งขันข้าวไทยสู่สากล  ได้รับจัดสรรเป็นเงิน 55.88 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินจ่ายขาด 8.71 ล้านบาท เงิน
ยืมปลอดดอกเบี้ย 47.17 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินงาน 3 ปี (13 ธ.ค. 55- 12 ธ.ค. 60) ระยะเวลา
ช าระคืน 6 ปี (12 ธ.ค. 58 – 12 ธ.ค. 60 ปลอดการช าระคืน 3 ปี) ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 41.75 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 74.71 ซึ่งผลการด าเนินงานขณะนี้รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการแล้ว 287 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 79.72 ของเป้าหมาย 360 ราย มีพ้ืนที่ด าเนินการปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าว 2,200 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 79.72 ของเป้าหมาย 3,600 ไร่ และได้ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้เกษตรกร
จ านวน 120 ราย แล้วคิดเปน็ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 
 2.6 โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพ่ือใช้ผลิตน้ าเชื้อ ได้รับจัดสรรเป็นเงินจ่าย
ขาดทั้งจ านวน 46.52 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินโครงการ 7 ปี (19 ธ.ค. 50-18 ธ.ค. 57) ปัจจุบันได้
เบิกจ่ายแล้ว 38.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.94 ซึ่งผลการด าเนินงานสามารถคัดเลือกพ่อพันธุ์ครบ 
30 ตัวตามเป้าหมาย คัดเลือกแม่พันธุ์แล้ว 13,512 ตัว คิดเป็นร้อยละ 90.08 และผลิตน้ าเชื้อโคพันธุ์
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ก าแพงแสนแล้ว 44,000 โด๊ส คิดเป็นร้อยละ 73.39 การที่ผลการด าเนินงานน้อยกว่าเป้าหมายเนื่องจาก
โครงการประสบปัญหาโรคปากเท้าเปื่อยระบาด ท าให้รีดน้ าเชื้อไม่ได้ และเมื่อปลายปี 2554 ก็ประสบ
ปัญหาน้ าท่วมแปลงหญ้าท าให้โคไม่มีอาหาร เกษตรกรบางส่วนจึ งขายโค ในการนี้คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองฯ จึงมีมติเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554 ให้ขยายระยะเวลาการด าเนินงานจาก6 ปี ออกไปเป็น 7 
ปี คือ จากเดิมสิ้นสุด ธ.ค.56 เป็นสิ้นสุด ธ.ค.57 
 2.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโคเนื้อ ได้รับจัดสรรเป็นเงินจ่ายขาดทั้งจ านวน 
20.28 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินโครงการตั้งแต่ 19 ธ.ค. 51 – 18 ธ.ค. 56 เบิกจ่ายแล้ว 14.57 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 71.84 ได้ด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกรแล้ว 4,674 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.51 ของ
เป้าหมาย 4,912 ราย 
 2.8 โครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมด้วยวิธีปฏิบัติได้และ
เห็นผลจริง ได้รับจัดสรรเป็นเงินจ่ายขาดทั้งจ านวน 43.91 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินโครงการ 7 ปี (23 
มิ.ย.52-8 ก.ค.58) ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 30.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.16 ซึ่งผลการด าเนินงาน
เกือบทุกกิจกรรมด าเนินการได้ร้อยละ 100 ยกเว้นกิจกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต มีผลการ
ด าเนินงานร้อยละ 63 เนื่องจากเกษตรกรบางรายขาดการบันทึกข้อมูลการเลี้ยงโค โดยเฉพาะการชั่ง
ปริมาณน้ านมดิบ 
 2.9 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนการผลิต และการเพ่ิมมูลค่าโคนม
และผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ากัด ได้รับการจัดสรรเป็นเงิน 8.27 ล้านบาท แบ่งเป็นเงิน
จ่ายขาด 6.74 ล้านบาท เงินยืมปลอดดอกเบี้ย 1.53 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินงาน 4 ปี (พ.ย. 51 – 
พ.ย. 55) ระยะเวลาช าระคืน 8 ปี (พ.ย. 55 – พ.ย. 59 ปลอดการช าระคืน 3 ปี) ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 
6.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.63 ซึ่งผลการเนินงานสามารถเพ่ิมปริมาณน้ านมดิบจากวันละ 7 ตัน 
เป็น 7.7 ตัน แต่ยังต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ที่ 10 ตัน/วัน ส าหรับผลก าไรจากการจ าหน่ายไอศกรีม มี
ก าไร 788,402 บาท ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ที่ 1,680,000 บาท เนื่องจากสมาชิกสหกรณ์จ าหน่าย
น้ านมดิบหน้าฟาร์มของตนเองเพ่ิมมากขึ้นจาก 2.0 ตัน/วัน เป็น 2.5 ตัน/วัน อย่างไรก็ดี เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารสหกรณ์ โดยกรรมการชุดใหม่ไม่มีความประสงค์จะด าเนินโครงการต่อ จึงได้
แจ้งขอยุติโครงการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
พิจารณาอนมุัติต่อไป 
 2.10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์การปศุ
สัตว์ภาคตะวันออก จ ากัด ได้รับการจัดสรร 29.88 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินจ่ายขาด 4.74 ล้านบาท เงินยืม
ปลอดดอกเบี้ย 25.14 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินงาน 6 ปี (มิ.ย. 52-ธ.ค. 58) ระยะเวลาการช าระคืน 
13 ปี 6 เดือน (มิ.ย.52-ธ.ค.64 ปลอดการช าระคืน 3 ปี) ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 22.45 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 75.13 ซึ่งผลการด าเนินงานขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างศูนย์การผลิตอาหารสัตว์ ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารฯ มีมติเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 55 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาโครงการฯ จาก 10 ปี เป็น 
13 ปี 6 เดือน และให้ปรับเปลี่ยนขนาดโรงงานผลิตอาหารสัตว์จากขนาด 20 x 30 เมตร เป็นขนาด 18 x 
20 เมตร 
 2.11 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสุกรของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร
อุตรดิตถ์ จ ากัด ได้รับการจัดสรร 7.42 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินจ่ายขาด 2.42 ล้านบาท เงินยืมปลอด
ดอกเบี้ย 5.00 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินงาน 4 ปี (ก.พ. 54 -ก.พ. 62) ระยะเวลาช าระคืน 8 ปี  
(กพ.57-ก.พ.62 ปลอดการช าระคืน 2 ปี) ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 4.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.61 ซึ่ง
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ผลการด าเนินงานโครงการสามารถฝึกอบรมเกษตรกรแล้ว 300 ราย จากเป้าหมาย 400 ราย และขณะนี้
อยู่ระหว่างการจัดซื้อแม่พันธุ์สุกร อุปกรณ์ส านักงาน การขยายเขตไฟฟ้า การซื้อรถตักล้อยางขนาดเล็ก และ
รถบรรทุก 6 ล้อ 
 2.12 โครงการน าร่องการเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) ได้รับการ
จัดสรร 6.47 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินจ่ายขาด 0.41 ล้านบาท เงินยืมปลอดดอกเบี้ย 6.06 ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน 2 ปี (ต.ค. 54-ต.ค.56) ระยะเวลาช าระคืน 6 ปี (ต.ค.54-ต.ค. 60 ปลอดการช าระ
คืน 1 ปี) ซึ่งผลการด าเนินงานขณะนี้ได้ด าเนินการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคนมทดแทน 1 โรงเรือนแล้วเสร็จ 
มีโคนมเข้าร่วมโครงการแล้ว 229 ตัว จากเป้าหมาย 300 ตัว  
 2.13 โครงการเพ่ิมศักยภาพการเลี้ยงโคนมเพ่ือรองรับเขตการค้าเสรี (FTA) ไทย-
ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ได้รับการจัดสรรเงินจ านวน 25.46 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินจ่ายขาด 22.76 ล้าน
บาท เงินยืมปลอดดอกเบี้ย 2.70 ล้านบาท ระยะเวลาการด าเนินงาน 4 ปี (ต.ค.55-ต.ค.59)  ขณะนี้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่ระหว่างเริ่มด าเนินโครงการโดยได้เบิกเงินจากกองทุนฯ แล้วจ านวน 16.44 
ล้านบาท แบ่งเป็นเงินจ่ายขาด 15.09 ล้านบาท เงินยืมปลอดดอกเบี้ย 1.35 ล้านบาท  

มติที่ประชุม 
รับทราบ  

วาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 - 

ปิดประชุมเวลา  17.30 น. 
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